
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 

วันศุกร์ที ่23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

…………………………… 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายบำรุง แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายพรรษพร  สุดใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    6. นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล (ขาดประชุมช่วงบ่าย) 
 9. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี 

  2. นางสุนันทา  บุญประดับ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายวันเฉลิม  ขันพิทักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 4. นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล 
 5. นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 6. นางจีรนันท์  วุ่นวงศ ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 7. นางลภัสรดา  จงแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นายอิทธพล  ศรีชัย   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 9. นายนิยุตชัย  มหาพรหม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 10. นายพลวัฒน์ เหรียญทอง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 11. นายไพศาล  เรียงสุข  ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก 
 12. พ.ต.ท ธวชัชัย จันปุ่ม   สารวัตรป้องกันปรามปรามสถานีตำรวจภูธรป่าโมก 
 13. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
 14. นางชุติกาญจน์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
 15. นางสาวพัทธวรรณ  กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 16. นางสาวเกศสุดา เมืองนาคิน  ประธานชุมชนย่อยท่ี 1 
 17. นางสาวอรวรรณ ดีแท้   ประธานชุมชนย่อยท่ี 2  (เข้าประชุมแทน) 
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 18. นายอมรพิบูลย์ เดชะกรณ์  ประธานชุมชนย่อยท่ี 3   (เข้าประชุมแทน) 
 19. นายยงยุทธ  สุจริต   ประธานชุมชนย่อยท่ี 4 
 20. นายทรงเกียรติ พิศนอก  ประธานชุมชนย่อยท่ี 6 
 21. นายชุมพล  ภู่พวง   ประธานชุมชนย่อยท่ี 7 
 22. นายวินัย  นิ่มนวลเกตุ  ประธานชุมชนย่อยท่ี 9 
 23. นางสาวรัชดาวลัย์ เพ่ิมสมบัติ  ประธานชุมชนย่อยท่ี 10 
 24. นายเสนาะ  เรียนดารา  ประธานชุมชนย่อยท่ี 11   (เข้าประชุมแทน) 

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมมีสมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา  
                                          เทศบาลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล อยู่ในที่ประชุม 11 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลป่าโมก อ่านประกาศของสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดวันเริ่ม 

    ประชุมสภาเทศบาล 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์ - ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 
  - อาศัยอำนาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และโดยมติของสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 
- จึงประกาศกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ.2567 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  

 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 
    นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องแรก ผมขอขอบพระคุณนายไพศาล  เรียงสุข  ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก  

พ.ต.ท ธวัชชัย  จันปุ่ม สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร 
ป่าโมก และท่านผู้นำชุมชนทั้ง 11 ชุมชนที่ ได้ให้ เกียรติมาร่วมรับฟัง 
การประชุมสภาเทศบาล 
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เรื่องที่สอง เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอป่าโมก 
ได้ส่งสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์  
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันซื้อสลากกาชาดของจังหวัดครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ – รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าทีไ่ด้จัดส่งรายงาน

การประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกท่านล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
- เชิญท่าน พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ 

พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 2 

ผมมีข้อแก้ไข หนึ่งข้อครับ ซึ่งเรื่องนี้เคยทักท้วงไปครั้งหนึ่งแล้วน่าจะเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ก๊อปปี้แบบมา หน้าแรกของวาระการประชุมจะมีผู้มาเข้าร่วม
ประชุม 11 ท่าน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม คือท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ 
ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม แต่ในหัวข้อเขียนว่าผู้มาประชุมทั้งสองหัวข้อ
เพราะเอกสารนี้ต้องส่งไปอำเภอส่งไปจังหวัดอาจจะตกคำว่าไม่ไปหนึ่งคำ
อาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปขอให้แก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล   ผมจะขอให้สมาชิกสภารับรองด้วยครับ 

 - สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2566  

 - สมาชิกสภาท่านใดรับรองขอความกรุณยกมือด้วยครับ 
   สมาชิกสภารับรอง  10 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือครับ  
   สมาชิกสภาไม่รับรอง 1     ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ  

 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
    สมาชิกสภารับรอง  10  ท่าน 
    สมาชิกสภาไม่รับรอง    1  ท่าน 
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 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าทีไ่ด้

จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกท่านล่วงหน้าแล้วมี
สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข  
ผมจะขอให้สมาชิกสภารับรองด้วยครับ 

 - สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

 - สมาชิกสภาท่านใดรับรองขอความกรุณยกมือด้วยครับ 
   สมาชิกสภารับรอง  11 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือครับ  
   สมาชิกสภาไม่รับรอง -     ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่รับรอง  -   ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.1  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2567 และ
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2568 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2567 
ประธานสภาเทศบาล  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2568 

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมครับ 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์ - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2562 มาตรา 24 ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี   
ให้สภาเทศบาลกำหนด และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการ
ประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปี
นั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน และข้อ 21 วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่น 
มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก ตามมติสภา
เทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ ครั้งแรก เมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2566 
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕67 ในเดือน
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กุมภาพันธ์ ๒๕67 เป็นสมัยแรก และสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้เปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ไปแล้ว นั้น เพราะฉะนั้น ดิฉันขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลว่าสำหรับปี พ.ศ.2567 สภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
จะต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญ จำนวน 3 สมัย 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณท่าน เลขานุการสภาเทศบาล เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาว่าการกำหนด

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 ว่าแต่ละสมัย จะเริ่มเมื่อใด และให้
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ด้วย ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ โดยมีผู้รับรองจำนวน 2 ท่านครับ ขอเชิญครับ 

 - ขอเชิญท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 

นายภิญโญ  เฉลิมกล่ิน - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
    - ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัย 

ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 ดังนี้ 
     สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 
     - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่  

30 พฤษภาคม 2567  
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 
30 สิงหาคม 2567 
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2567 

     สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 
        - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 มีกำหนด 30 วัน  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
 1 นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 ให้การรับรอง 
 2 นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 ให้การรับรอง 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมภาเทศบาลว่าเห็นชอบให้กำหนด 

- สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2568  
ตามที่เสนอ คือ สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2567 

     - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่  
30 พฤษภาคม 2567 
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- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่  
30 สิงหาคม 2567 
- สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่  
30 พฤศจิกายน 2567 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 ขอความกรุณายก
มือครับ 
- สมาชิกสภาเห็นชอบ   11    ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     -    ท่าน 

ที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567  
     - สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 
- สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่  
30 สิงหาคม 2567 
- สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568  
มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568  
ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568  
(เห็นชอบ      11    เสียง) (ไม่เห็นชอบ       -        เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ผมขอมอบให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ดำเนินการจัดทำ 
ประธานสภาเทศบาล   ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์ - รับทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพื่อทราบ 
4.1 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม และ 
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
  - ด้วยเทศบาลตำบลป่าโมก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 –

2570)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ



7 
 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง 
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เทศบาลตำบลป่าโมก ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                  นายสุรพร   สรณารักษ์ 
                นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องแจ้ ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
4 และฐานะผมเป็นประธานกรรมการด้วย ซึ่งเดิมตามแผนการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก หลังใหม่อยู่ในแผนปีงบประมาณ ปี 2569 
งบประมาณ 35,000,000.- บาท แต่ผู้บริหารได้มาปรับแผนเลื่อนมาอยู่
ปีงบประมาณ ปี 2567 งบประมาณ 45,000,000.- บาท ทำไมต้อง
รีบเร่งและแผนที่ปรับมาเพ่ิมจาก ปี 2567 กับมียอดโครงการเพ่ิมอีก 
10,000,000.- บาท แต่งบประมาณจริงๆ ต้องถูกกว่าไม่ใช่ว่าในหลักการ
และความเป็นจริงทำให้ผมชวนสงสัยเรื่องความโปร่งใสในโครงการปีที่เร่งรีบ
และแพงขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นภาษีของประชาชนผมในฐานะตัวแทนพ่ีน้องเขต 
1 ก็ขอนำเรียนฝากถามมายังท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารด้วยความ
เคารพครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงแผนพัฒนาปี 2566-2570 อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีสิ่งไหนที่

เราสมควรทำได้ก่อนเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับว่า  
ปีนั้นปีนี้ ส่วนเรื่องการจัดสร้างเทศบาลนั้น อยู่ในแผน 5 ปี เราจะหยิบ
ขึ้นมาช่วงไหนก็ได้ ขอให้เข้าใจตามนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเขากำหนดในปี 2569 
เราต้องไปทำในปี 2569 ไม่ใช่ครับถ้าเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จำเป็น
จะต้องให้ เราดำเนินการก่อนเราก็สามารถดำเนินการได้  ส่วนเรื่อง
งบประมาณจากเดิมก่อสร้างไว้ 35,000,000.- บาท นั้นเป็นการประมาณ
การว่าใช้เงินประมาณเท่านี้  ในเมื่อเรามีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว  
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ราคาก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ออกทุกประการ แต่ตอนประมูลงานใช้ระบบ 
e-bidding ก็ไม่ถึงราคานั้น อันนี้เป็นการประมาณการของผู้ออกแบบ ทาง
ผู้บริหารนั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องสร้าง 44,000,000.- บาท แบบอยู่บนโต๊ะ  

 มีราคาประมาณการทั้งหมดทุกอย่าง ถ้าท่านสงสัยท่านขอดูได้ วันนี้เรานำ
แบบมาตั้งไว้เพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีเรื่องของการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขอเรียนให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตนำเรียนว่า 

ตามที่ เราได้เคยคุยกันแล้วว่าแบบของการก่อสร้างโครงการต่างๆจะต้องส่งให้     
อย่างน้อย 3 วันให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบแต่ถ้านำมาวางหน้าโต๊ะนี้ 
ซึ่งทุกท่านสมาชิกทุกคน ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้หมด ในช่องทางต่างๆทุกท่านก็ต้องมี 
Guideline มีที่ปรึกษาของแต่ละคน ถ้าวางตรงนี้ เป็นปึกแบบนี้ วันนี้ก็คงตรวจ     
ไม่เสร็จผมว่าไม่ถูกต้องด้วยความเคารพครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ขอเรียนว่าผมได้ทักท้วงตั้งแต่เช้าว่าคุณไม่แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภา  

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารเยอะมากจะทำอย่างไรดีผมก็เลยไม่รู้จะ
แก้ปัญหายังไง ผมก็ไม่ได้ตรวจเอกสาร ไม่รู้ว่าไม่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา    
นี่คือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ เขาไม่ส่งแบบให้ เมื่อเช้าผมทักท้วงไปแล้ว
ว่าคุณไม่ส่งแบบ ทีแรกผมเข้าใจว่าเอกสารนี้คือแบบก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน แต่ผมมาดูแล้วไม่ใช่ เลยให้เขารีบแก้ไข เดี๋ยวจะถ่ายภาพสไลด์ 
ให้ดูบนจอมอนิเตอร์ครับ ไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะได้เดี๋ยวจะถ่ายเอกสารส่ง
ให้ท่านยังไม่ได้สร้างวันนี้ จะต้องมีขบวนการอีก 1. ต้องประกาศ Guideline 
โครงการ 44,000,000.- บาท เรียนท่านครับว่า พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่กองช่างไม่มีความสามารถที่จะตรวจงานให้ครบเราเตรียมแผนการ
ไว้แล้วว่าเราจะต้องจ้าง คอนเซาท์ มาควบคุมในการก่อสร้าง แล้วจะขอ
เจ้าหน้าที่โยธาจังหวัด เขาก็ไม่มีเวลามาตรวจงานให้เรา เพราะระยะเวลา
การก่อสร้างประมาณ 18 เดือน 1 ปีครึ่ง เราเตรียมแผนงานไว้หมดแล้วไม่
ต้องห่วงเงินภาษีอากรทุกบาทเป็นเงินของประชาชนรวมทั้งเงินของผมด้วย
ผมก็คือผู้เสียภาษี ผมคงไม่ไปใช้แบบอีลุ่ยฉุยแฉก กราบเรียนให้ทราบตามนี้
ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับมีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

ที่ประชุม - รับทราบ 

 



9 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ญัตติ 
 5.1 เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ 
 ประปา (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เนื่องด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เฉพาะการกิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ     

มาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  และเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านสภาเทศบาลให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่อไป ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลป่าโมก ในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอคำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับบันทึกหลักการและเหตุผล ในการเสนอ 
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณาต่อไป  
           นายสุรพร   สรณารักษ์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
   ตามที่สภาเทศบาลตำบลป่าโมกได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น 
    บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลตำบลป่าโมก มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีรายได้บาง
ประเภทที่มิได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายรับ (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา) เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท        
( สองแสนบาทถ้วน ) ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
         ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของเทศบาลตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

 
                     ด้าน            รวม 

ด้านเศรษฐกิจ               - 

แผนงานการพาณิชย์          200,000 

                    งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น           200,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม  เนื่องจากมีรายจ่ายบางประเภท    
เพ่ิมมากข้ึน จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  และโดยเห็นชอบของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  ข้อ ๒ ให้ใช้เทศบัญญัติทันทีภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ 
  ข้อ ๓ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา   
จำนวน 200,000 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
  ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   ประกาศ ณ วันที่      เดือน         พ.ศ.2567 
       
      (ลงนาม)................................................... 
          (นายสุรพร  สรณารักษ์ ) 
      ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก 
 

 เห็นชอบ 
 (ลงนาม)....................................................... 

           (นายรักศักดิ์    เทียนไชย) 
 ตำแหน่ง นายอำเภอป่าโมก ปฏิบัติราชการแทน 

                    ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

เทศบาลตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

รายการ ยอดประมาณการเดิม รายรับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป 

 
- 

 
- 

 
200,000 

รวม - - 200,000 

 
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
เทศบาลตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 200,000  บาท แยกเป็น 
รายได้ เป็นเงิน 200,000  บาท 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    จำนวน  200,000  บาท 
        เป็นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 
รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เทศบาลตำบลป่าโมก 

อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

        ค่าสาธารณูปโภค 

                    ค่าไฟฟ้า 

 

758,000 

 

226,665.67 

        

      200,000    

 

                                 รวม - -       200,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

เทศบาลตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  200,000  บาท แยกเป็น 
งบดำเนินงาน  เป็นเงิน  200,000  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค                     รวม  200,000  บาท 
     ค่าไฟฟ้า      จำนวน   200,000   บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการผลิตทำน้ำประปาชนบทวัดแจ้ง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว.3035 
    ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมตจิากท่ีประชุมครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการกิจการประปา เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ขอความกรุณายกมือครับ 
 สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    - ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(เห็นชอบ     11    เสียง)  (ไม่เห็นชอบ    -     เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ 5.2 เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปาของเทศบาล 
ประธานสภาเทศบา พ.ศ.2567 ในการกำหนดอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา

และการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก ในวาระท่ี 1 ขั้น
รับหลักการ 

 - เนื่องด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง ร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของ
เทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่า
น้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก 

 ในวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ มาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ      
เพ่ือฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ 

 ต่อไป  
- ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
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นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของ

เทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราค่า
น้ ำประปาและการอนุญาตใช้น้ ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก           
มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ในสมัยประชุมนี้ 
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าว
มาด้วยแล้ว 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณาต่อไป  
            นายสุรพร   สรณารักษ์           
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก 

เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖7 
หลักการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) มาตรา ๖๑ ทวิ (๑) และมาตรา 
๖๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรี
ตำบลป่าโมก จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖7 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลป่าโมก และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ
ต่อไป 

เหตุผล     
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๑ (๑) ประกอบกับ มาตรา ๖

กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อบทกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารกิจการ
ประปาของเทศบาลตำบลป่าโมกและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรที่จะกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราค่าน้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงจำเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมกนี้ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งเรื่อง ร่างเทศบัญญัติการบริหาร

กิจการประปาของเทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
อัตราค่าน้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก 

 ขอความกรุณายกมือครับ 
 - สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
 - สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    - ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของ 
 เทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราค่า 
 น้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก 

(เห็นชอบ     11    เสียง) (ไม่เห็นชอบ    -     เสียง) 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ข้อ ๔๕ กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้-
- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ซึ่งขณะนี้สภามีมติรับหลักการผ่านวาระที่ ๑ ไปแล้ว ทั้ง 2 ร่าง และในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งนี้          
จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 1 ชุด เพ่ือแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติทั้ง 2 ร่าง ผมจึงขอชี้แจงท่านสมาชิกในการดำเนินการตามขั้นตอน
การแปรญัตติ ๒ ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก   การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปในแต่ละปี
หลังจากที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว  
โดยคณะกรรมการจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามที่สภา
เทศบาลกำหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565 ข้อ 103 และเมื่อสภาเทศบาลได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการแล้ว 
จึงให้สมาชิกเสนอผู้ที่ สมควรเป็นคณะกรรมการโดยใช้วิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2565 ข้อ 8  โดยอนุโลม 
ประเด็นที่ ๒  การกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติ ซึ่งระเบียบฯ 
กำหนดระยะเวลาในการรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา
เทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 45 วรรคสาม ประกอบ
กับข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
- ผมได้ชี้แจงแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ให้สมาชิกได้ทราบแล้วตามประเด็นข้างต้น      
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นเพ่ิมเติมใดหรือไม่ เชิญครับ     
(ไม่มี) หากไม่มีผมจะได้ดำเนินการไปตามลำดับต่อไป 
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ลำดับแรก ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการฯ ว่าสมควรมี
จำนวนเท่าใด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนจากสมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยในการเสนอให้สมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ได้ไม่จำกัด จำนวน และให้มีผู้รับรองในการเสนอแต่ละครั้ง 
จำนวน 2 คน หากมีผู้เสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการมากกว่าหนึ่ง
จำนวนให้สภาลงมติเลือกจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ หากมีสมาชิกเสนอจำนวน คณะกรรมการเพียงรายเดียว และมีผู้
รับรองถูกต้องให้ถือเอาจำนวนนั้นเป็นจำนวนคณะกรรมการที่ประชุมมีมติ
ให้ความเห็นชอบ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  2 ครับ 

นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล เขต  2 ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา     
ของเทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ        
อัตราค่าน้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก
จำนวน 3 ท่าน 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอให้มีจำนวนคณะกรรมการแปรบัญญั ติร่างเทศบัญญั ติ  จำนวน 3 คน             

ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง 
1.  นางสาววราภรณ์  บญุประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  
ให้การรับรอง 
2.  นางสมคิด   คล้ายสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  

    ให้การรับรอง 
- สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
เสนอจำนวนคณะกรรมการอีกหรือไม ่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว 
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น เสนอขอความกรุณา
ยกมือครับ 
- สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     -   ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดร่างแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติฯ ทั้ง  2  ร่าง  จำนวน  3 ท่าน 
(เห็นชอบ      11     เสียง)  

 (ไม่เห็นชอบ       -     เสียง) 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ชื่อให้สมาชิกสภาแต่ละท่านเสนอ ชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ให้เสนอได้ครั้ง

ละหนึ่งชื่อ และให้โอกาสสมาชิกท่านอ่ืนเสนอชื่อสลับกันไปโดยให้มีผู้รับรอง
การเสนอชื่อแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 คน หากชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการเท่ากับจำนวนคณะกรรมการ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าจำนวน
คณะกรรมการ ให้สมาชิกลงมติเลือกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ โดยผู้ได้รับ
คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามจำนวนคณ ะกรรมการเป็นคณ ะกรรมการ  
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้ครับ เชิญท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  ครับ 

นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ผมขอเสนอนายศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิก

สภาเทศบาลเขต 2 เป็นกรรมการคนที่ 1 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอท่านศรีวิชัย  สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นกรรมการคน

ที่ 1 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง 

1. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    ให้การรับรอง 

2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    ให้การรับรอง 

สมาชิกสภาให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใด
เสนอชื่อแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ท่านศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ ท่านศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่างเทศบัญญัติการ
บริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปาของ
เทศบาลตำบลป่าโมก   

 (เห็นชอบ     11   เสียง)  
 (ไม่เห็นชอบ  -  เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  ครับ 
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นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  

- ผมขอเสนอนายบำรุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
    เป็นกรรมการคนที่ 2 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ท่านบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เป็นกรรมการคนที่ 2 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง 

1. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
    ให้การรับรอง 

2. นายศรีวิชัย  สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    ให้การรับรอง 

สมาชิกสภาให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  
     - ผมขอเสนอนายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการคนที่ 2 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอ ท่านพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการคนที่ 2  
 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ 
 - เชิญท่าน พรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 

นายพรรษพร  สุดใจ    - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพผมนายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอถอนชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอถอนชื่อออก 
ประธานสภาเทศบาล  จากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ เชิญท่าน บำรุง  แย้มนิยม 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  

นายบำรุง  แย้มนิยม    - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ผมนายบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
สมาชิกสภาเทศบาล  - ผมว่าผมยกมือก่อนนะ จริงๆ แล้วเสนอชื่อมา 2 ท่านผมเองก็จะขอถอน 

ชื่อออกเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรผมจะรับหน้าที่ไปครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ  สรุปว่าท่านพรรษพร  สุดใจ ขอถอนชื่อออกไปก็จะเหลือ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านบำรุง แย้มนิยม ท่านเดียวนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อออีก 
 หรือไม ่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุม 
 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ท่านบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอความกรุณายกมือครับ 

- สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 
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ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ ท่านบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 และร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของเทศบาล 
พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา
และการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก  

 (เห็นชอบ     11    เสียง) (ไม่เห็นชอบ    -     เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 

นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  
     - ผมขอเสนอนางสาวอารมณ์  อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    เป็นกรรมการคนที่ 3 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ท่านอารมณ์  อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นกรรมการคนที่ 
 3 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง 

1. พันตำรวจโท  รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    ให้การรับรอง 

2. นางสาววราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
    ให้การรับรอง 

สมาชิกสภาให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญท่านบำรุง  
แยม้นิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 

นายบำรุง  แย้มนิยม  - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพผมบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
สมาชิกสภาเทศบาล - ผมขอเสนอนางสาววราภรณ์  บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เป็นกรรมการคนที่ 3 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านบำรุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ท่านวราภรณ์  บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการ 
 คนที่ 3 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง 

1. นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
    ให้การรับรอง 

2. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    ให้การรับรอง 

สมาชิกสภาให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  
- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
เชิญท่านอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ครับ 



19 
 

นางสาวอารมณ์  อัตถานัย   - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ดิฉันนางสาวอารมณ์  อัตถานัย   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  
     - ดิฉันขอถอนชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 
 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านอารมณ์  อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
ประธานสภาเทศบาล  ขอถอนชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
    - ขอบคุณครับ  สรุปว่าท่านนางสาวอารมณ์  อัตถานัย ขอถอนชื่อออกไป 

ก็จะเหลือท่านวราภรณ์  บุญประดับ  ท่านเดียวนะครับ มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว ผมจะขอ
มติจากท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ท่านวราภรณ์  บุญประดับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอความกรุณา
ยกมือครับ 
- สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ ท่านวราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1      
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 และร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของเทศบาล 
พ.ศ.2567 ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา
และการอนุญาตใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก  

 (เห็นชอบ     11    เสียง) (ไม่เห็นชอบ    -     เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขณะนี้มีผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เท่ากับจำนวนคณะกรรมการที่สภากำหนด และไม่มีสมาชิกสภาท่านใด

เสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก ดังนั้น จึงให้ถือว่าท่านสมาชิกสภาผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ทุกท่านเป็นคณะกรรมการ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน 
ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการตามลำดับเพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จโดยกำหนดให้ยื่นคำแปรญัตติตาม
แบบฟอร์ม การขอแปรญัตตินั้น 

ที่ประชุม - รับทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ต่อไปเป็นการกำหนด เวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโดยระเบียบฯ กำหนดไว้ให้กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า    

ยี่สิบสี่ ชั่ วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณ ซึ่งผมจะอธิบายเพ่ิมเติมว่า ในการกำหนดระยะเวลารับคำแปร
ญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น ไม่จำเป็นต้องนับเวลาต่อเนื่องกัน แต่ควร
กำหนด ระยะเวลาเป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน  และไม่จำเป็นต้องเป็นวัน
ต่อเนื่องกัน แต่ให้นับเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยคำนึงถึง
ความเป็นไปได้และเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นคำขอ 
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แปรญัตติมีระยะเวลาในการใช้วิจารณญาณ ในการเสนอคำแปรญัตติ 
ยกตัวอย่างเช่น  กำหนดเวลารับคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ในวันที่  
24,25,26 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแต่
ละวัน จำนวนวันละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เป็นต้น  การเสนอ
ระยะเวลารับคำแปรญัตติ ขอให้สมาชิกท่านหนึ่งเสนอและมีผู้รับรอง 2 
ท่านเหมือนที่ผ่านมา โดยขอให้เสนอระยะเวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติ
พร้อมกันไปเลยครับ หากมีผู้เสนอเพียงรายเดียวและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ก็ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาและสถานที่รับคำแปรญัตติที่สภาเทศบาลกำหนด 
หากมีผู้เสนอเกินกว่าหนึ่งรายและมีรายละเอียดการขอรับคำแปรญัตติที่
ต่างกัน ก็จะขอให้สภาเทศบาลลงมติครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

 - ขอเชิญท่านพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายพรรษพร  สุดใจ  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ  3 วัน คือวันที่  25 - 27

กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของแต่ละ
วันและให้ ใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เป็นสถานที่ รับ            
คำแปรญัตติครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ  ท่านพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล เสนอให้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ  3 วัน คือ วันที่  25 -27

กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ของแต่ละวันและ
กำหนดให้  เป็นสถานที่รับคำแปรญัตติ ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า     
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ถูกต้องตามระเบียบ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

    ผู้รับรอง 
1. นางวราภรณ์  บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  

    ให้การรับรอง 
2. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

    ให้การรับรอง 
สมาชิกสภาให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามทีท่่านพรรษพร  
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เสนอมานี้ ขอความกรุณายกมือครับ 
- สมาชิกสภาเห็นชอบ    11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    -    ท่าน 

ทีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ในวันที่   
25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ของแต่ละวันและให้ใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เป็นสถานที่
รับคำแปรญัตติ 

 (เห็นชอบ     11    เสียง) (ไม่เห็นชอบ    -     เสียง) 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เฉพาะการกิจการประปา เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67    

และร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ.2567     
ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปาและการอนุญาต
ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลป่าโมก ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  
วันนี้ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามกำหนดระยะเวลาที่สภาเทศบาล ได้เห็นชอบ
แล้ว เมื่อคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการเสร็จแล้วก็จะได้เสนอผลการแปร
ญัตติมาท่ีผม  
- ผมขอกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระที่  ๒ และ วาระที่  ๓       
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ทั้ ง 2 ฉบับนี้  ในวันที่  29 กุมภาพันธ์  
2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

ที่ประชุม - รับทราบ   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 (รายการที่ได้กันเงินไว้) งานประชาสัมพันธ์ 
 - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 (รายการที่ได้กันเงินไว้) งานประชาสัมพันธ์ 
 หลักการ 

 ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการที่
กันเงินงบประมาณไว้ เพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปี รายการจัดซื้อเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง 

 เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลได้ทำการสำรวจตรวจสอบ ปริมาณคุณภาพและสถานที่ใน
การติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายตามท่ีกำหนดไว้เดิม
แล้ว เห็นว่ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนที่ยังคงเรียกร้องให้เทศบาลเพิ่มจุดติดตั้งเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงครอบคลุม
พ้ืนที่ และเพียงพอต่อความต้องการ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ
รายการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง  ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลป่าโมกให้กันเงินงบประมาณไว้ เพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖  ดังนี้ 
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  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อม
ติดตั้ง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

                     ข้อความเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง  
จำนวน  ๙  ชุด   ประกอบด้วย 
 1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 
(ลูกข่าย) จำนวน  9 ชุด 

       1.1 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 
-ย่านความถ่ีใช้งาน 430.225/430.275/435.225/435.275 MHz 
(ตาม กสทช.กำหนด) 
-ระบบการรับสัญญาณแบบ UHF-FM มีระบบการค้นหาช่องรับ 
แบบอัตโนมัติ 
-ตัวเครื่องผ่านการตรวจสอบจาก กสทช.โดยมีหมายเลขเครื่องกำกับการใช้
งานที่ตรงกันและเอกสารบัญชีแสดงรายการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ใบอนุญาตจาก กสทช. 
-ระบบการเข้ารหัสการรับสัญญาณแบบผสมไปกับความถี่เพ่ือบังคับให้ 
ออกอากาศแบบต่อเนื่อง สำหรับตรวจสอบการทำงานและป้องกันการ 
รบกวนการทำงานจากสถานีอ่ืน ฯ 
-ระบบขยายเสียงแบบดิจิตอลขนาดกำลังขยายขนาด100วัตต์ 
ระบบโมโน 
-สามารถกำหนดจุดเพ่ือเลือกประกาศแบบรายตัวและแบบทั้งระบบได้จาก
สถานีแม่ข่าย  
 -สามารถปรับเสียงเพ่ิมและลดได้เป็นรายตัวจากเครื่องควบคุมส่งกระจาย
เสียงแบบไร้สายได้  
 -ระบบการตัดสัญญาณกระจายเสียงในขณะที่แม่ข่ายกำลังออกอากาศและมี
คลื่นความถี่จากสถานี ใกล้เคียงแทรกเข้ามาที่ระบบการทำงานของลูกข่าย 
ลูกข่ายจะตัดสัญญาณกระจายเสียงออกจากระบบการทำงานทันที และเมื่อ
สัญญาณรบกวนหยุดลง ลูกข่ายจะกลับมาทำงานอย่างเดิมในขณะที่แม่ข่าย
กำลังออกอากาศอยู่ หรือหากแม่ข่ายปิดแล้ว ลูกข่ายหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติ 

             -ตัวเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย(ลูกข่าย)จะผลิตด้วยอลูมิเนียม
แบบมีฝาเปิดปิดและมีซีนยางขนาด 3 มม. ฝังไว้ในร่องของตัวเครื่องสำหรับ
ป้องกันน้ำเข้าและ 
มีซีนกราวด์ ขนาด 2 มม.ฝังไว้ในร่องของฝาเพื่อป้องกันคลื่นความถี่อ่ืนฯ 
รบกวนการทำงาน 

  -สามารถใช้งานร่วมกับชุดแม่ข่ายเดิมโดยไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใดฯ 
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      1.2 เครื่องจ่ายระบบไฟฟ้าให้เครื่องรับ 
-ระบบไฟฟ้าใช้งานโดยใช้กับเครื่องมิเตอร์ของการไฟฟ้า 

     -ขนาดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 12 โวลต์ 5 แอมป ์ 
    -มีข้ัวต่อไฟฟ้าแบบกันน้ำ เข้าสำหรับต่อเข้าเครื่องรับ (ชุดลูกข่าย) 
    -อุปกรณ์ของเครื่องจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดจะประกอบไว้ภายในกล่องกันน้ำ 

         1.3 แผงสายอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ 
     - รูปแบบของสายอากาศแบบยากิ ขนาด 2 อีลีเมนต์ 

     - ย่านความถ่ีรับสัญญาณ 430-435MHz 
    - รูปแบบของสายนำสัญญาณ ขนาด RG 58 พร้อมขั้วต่อสายแบบ PL259  

     - ตัวสายอากาศทำด้วยอลูมิเนียม 
        1.4 ชุดลำโพงฮอร์นสำหรับกระจายเสียง  

-รูปแบบของลำโพงฮอร์นแบบกลมทำด้วยอลูมิเนียม 
-มีขนาด 15 นิ้ว ที่กำลังขยายเสียง 150 วัตต์  

     -สำหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้าจำนวน 4 ดอกต่อชุด 
       1.5 เสาไฟฟ้าคอนกรีต 

- รูปแบบของเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าผลิตด้วยคอนกรีต 
- ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร โดยปักลงดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
- สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ลำโพงและชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สาย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๑๒ 
ลำดับที่ ๒ 
ข้อความใหม่ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง (ลูก
ข่าย) จำนวน  ๑๔  ชุด  ประกอบด้วย 
1. ชุดรับสัญญาณเสียงระบบ DIGITAL UHF FM ๔๓5.๒๒๕ หรือตามท่ี 
กสทช.กำหนด จำนวน ๑๔  ชุด  
2. ชุดควบคุมการถอดรหัสเปิดปิดปรับเสียงแบ่งกลุ่มพร้อมเครื่องขยายที่อยู่
ในกล่องชุดลูกข่าย จำนวน  ๑๔  ชุด 
3. เครื่องจ่ายระบบไฟฟ้า ขนาด ๑๒ โวล์ท ๕ แอมป์ จำนวน ๑๔ ชุด 
4. เสาอากาศรับสัญญาณแบบบังคับทิศทาง จำนวน ๑๔  ชุด 
5. ชุดลำโพงฮอร์นแบบกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว กำลังขับ ๑๕๐ วัตต์  
๒ ดอก/ชุด จำนวน ๑๔ ชุด 
6. ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งลำโพงฮอร์นและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืน ๆ  
จำนวน ๑๔  ชุด 
7. แผงอุปกรณ์สำหรับติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงบนเสาไฟฟ้า  
จำนวน ๑๔ ชุด 
8. เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่องกันน้ำ ขนาด ๒ สาย ๒๒๐ โวล์ท ๑๐ แอมป์ 
จำนวน ๑๔ ชุด 
9. สายไฟ VCT ขนาด ๒ x ๑ sqmm. สำหรับเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า  
จำนวน ๑๔ ชุด 
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10.  สายดอรปวายด์ ๒ x ๐.๙ สำหรับเชื่อมต่อลำโพงฮอร์น จำนวน ๑๔ ชุด 
11.  มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์  จำนวน ๑๔ ชุด  

     ระเบียบ        
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายไว้แล้ว
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลป่าโมกแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการกันเงิน
งบประมาณไว้ เพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปีเพ่ือการจัดซื้อเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง 

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
                                                 เพ่ือพิจารณาต่อไป  
          (นายสุรพร   สรณารักษ)์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

- ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เดิมที่ได้ขอไว้ก็คือ 9 จุด หนึ่งจุด 
จะมีลำโพง 4 ตัวแต่ความต้องการนั้นไม่พอ ผมก็เลยขอปรับไปเป็น 
14 จุดเหลือลำโพง 2 ตัวต่อจุด เหตุที่ได้มา 14 จุดเพราะเรามีเสา
ไฟที่เทศบาลมีแล้ว เราไม่ได้ไปซื้อเสาไฟเรานำเสาไฟเก่าไปติดตั้ง
แทนหักค่าเสาไฟออก แล้วก็มาขอติดลูกข่ายเพ่ิมไปอีก 5 ตัว  
ซึ่งเราก็จะประหยัดเงินไปโดยการที่เรานำเสาไฟเสาเก่าของเรามา
ใช้งานให้เกิดประโยชน์ก็เรียนให้ทราบตามนี้ส่วนลำโพงที่ 2  
จุดนั้นเรามีลำโพงเก่าที่อยู่ในตลาดเราจะรื้อออกแล้วมาเพ่ิมเติม 
แต่เราต้องเพ่ิมหลังจากเขาส่งมอบงานเสร็จแล้วเดี๋ยวบางทีไปติดตั้ง
อาจจะมองว่าทำไมมีลำโพง 2 ตัวคือให้เขาส่งมอบงานเสร็จแล้ว 
เราจะมีลำโพงเก่าท่ีเราเก็บเอาไว้ ตอนที่เรารื้อในตลาดมาบางส่วน
เราก็จะเก็บลำโพงไว้แล้วก็ไปติดตั้งเพ่ิมให้ได้จุดละ 4 ตัว
เหมือนเดิมขอชี้แจงเพ่ิมเติมให้ทราบขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 

ผมเคยได้ยินท่านนายกได้พูดว่า ประมาณนี้นะครับอาจจะจำไม่ตรง
ถ้ารบ 9 ครั้งไม่ชนะกร็บ 10 ครั้ง ผมเลยอยากจะถามย้อนท่าน
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นายกว่าเสียงตามสายที่ขยายเพ่ิมทั้งหมดเลยทั้ง 11 ชุมชนมีไว้เพ่ือ
อะไร ผมจะต้องถามแล้วก็จะรบไปเรื่อย ท่านมีไว้เพ่ืออะไร 
ถ้าตอบว่ามีไว้เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางราชการ 
ของเทศบาลตำบลป่าโมก ผมก็ขอเรียนว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี
แล้วที่ทางเทศบาลฝ่ายสภาได้เรียนเชิญผู้บริหารชุมชนทั้ง  
11 ชุมชนเข้ามาฟังการประชุมสภา ผมได้ต่อสู้มาตลอดตั้งแต่สมัย
ของท่านอดีตนายกคนก่อนแล้วว่าขอให้เปิดเสียงตามสายในการ
ประชุมสภาแต่มาและรัฐบาลนี้ ท่านก็พูดไปเรื่อยๆ ปฏิเสธมาตลอด
อ้างว่า จะต้องขอมติที่ประชุมสภาท่านก็รู้อยู่ว่าเสียงมากกว่ากัน
เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความจริงใจในการขยายขอบเขตของ 
เสียงไร้สายจริงๆการประชุมสภาแต่ละครั้งน่าจะให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารทั้งหมดนี้ เพราะฉะนั้นท่านชี้แจงนะครับให้พ่ีน้องชุมชน
ทั้ง 11 ชุมชนตัวแทนได้รับรู้ว่ามีความจริงใจหรือไม่จริงใจเรียน
ด้วยความเคารพครับผม 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                                เรื่องการขออนุมัติสภาออกเสียงตามสายผมไม่เคยบังคับสมาชิก

ท่านลองสิครับสมาชิกทุกท่านเขาชอบเขายกมือให้ท่านแน่ผมไม่
ต้องไปสั่งครับเพราะผมสั่งใครไม่ได้ประเด็นที่ 1 ให้เป็นระเบียบให้
เป็นอำนาจของสภาเป็นคนสั่ง ผมบอกตรงๆไม่ได้เบี่ยงไม่ได้หนี 
ถ้าอำนาจการให้ออกเครื่องกระจายเสียงการประชุมสภาไม่ใช่ผม 
ท่านประธาน กับท่านสมาชิก ท่านขอสิครับแล้วดูว่าท่านจะได้ไหม
เรื่องประเด็นที่ 2 ผมเคยแจ้งให้ทราบไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเราติดต้ัง
เครื่องขยายเสียงไร้สาย เราขออนุญาต สำนักงานกสทช.เขามี
ช่วงเวลา ที่ให้เทศบาลตำบลป่าโมกออกได้ช่วงเวลา คือช่วงเช้า
เวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. ช่วงเที่ยง จาก 12.00 น.ถึง 
13.00 น.ช่วงเย็น 16.00 น. ถึง 17.00 น. บางครั้งเราประกาศ
งานด่วนมีญาติผู้ใหญ่เสียให้ประกาศเราก็รักไก่ประกาศกันไป
ช่วยเหลือกันไป แตท่่านรู้ไหมว่าเราจะโดนแจ้งข้อหาใช้วิทยุผิด
ประเภท เราก็บอกในเมื่อมันผิดมันจะตัดคลื่นสัญญาณก็ตัดกันไป
ค่อยว่ากันเพราะเราทำงานไม่ใช่เพื่อตัวเราเรียนตรงๆว่าเรื่องการ
ออกเสียงการประชุมสภาอำนาจอยู่ที่ท่านประธานสภากับ 
สมาชิกสภาท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับ สิ่งใดถ้าท่านสมาชิกเสนอมา
จะให้ท่านสมาชิสภาเขาเห็นชอบผมก็ไปบังคับเขาไม่ได้ว่าอย่ายก
มืออย่ายกมือไม่ใช่ผมทำไม่ได้ ท่านลองเสนอสิครับเดี๋ยวเป็นวาระ
อ่ืนๆเลยก็ได้ผมคิดว่าได้ออกเสียงตามสาย แต่ท่านต้องระวังไว้ 
ว่าการออกเสียงตามสายไปข้างนอกไม่คุ้มครองเอกสิทธิ์ คุ้มครอง
เฉพาะในห้องนี้หรือท่านอยากจะขอเทปบันทึกการประชุมสภา 



26 
 

ไปเปิดก็ได้แต่ท่านต้องรับผิดชอบตัวเอง อันนี้ผมไม่ได้ขูน่ะ  
โดยระเบียบ แต่อยู่ในที่ห้องประชุมนี้ท่านจะเอ่ยอะไรมาเป็นเอก
สิทธิ์คุ้มครองหมดขอกราบเรียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 

เป็นที่แน่ชัดนะครับพ่ีน้องประธานชุมชนทั้ง 11 ชุมชนผู้บรหิารพูด
แบบนี้ท่านคงเข้าใจ แต่ผมเองผมไม่เข้าใจครับผมบอกแล้วรบ 9 
ครั้งก็เป็น 10 ครั้ง 11 ครั้งไปเรื่อย ท่านจะตอบยังไงให้เสนอสภา
ผมไมเ่สนอหรอกครับใครจะเสนอละครับเสียงน้อยกว่าเสนอจะสู้ได้
อย่างไร ถ้าท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้บริหารท่านสามารถพูดได้ 
ขนาดท่านตกลงกันมาเสนอคนนู้นแปรญัตติ คนนี้แปรญัตติทำไม
เสนอได้ แต่เรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ ผมไม่คิดว่าจะบริหารราชการได้ยังไง
ก็ขอขอบคุณนะครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   เชิญท่านบำรุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล   

นายบำรุง  แย้มนิยม เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมก็มีข้อสงสัยนิดนึงไม่มีอะไรคือลักษณะที่ว่างานเดิมจาก
ผู้รับเหมาเป็น 9 จุดแล้วขยายให้มากกว่า 9 จุดแต่การขยายนี้ เห็น
ท่านผู้บริหารท่านบอกว่าหลังจากมอบงานแล้วเราจะเพ่ิมเติมจุด
ออกไปแต่ระหว่างการที่เพ่ิมจุดผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นผู้รับเหมา
หรือเจ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสิ่งที่เพ่ิมเติมออกไปแล้วเรามี
ความสามารถพอกันไหมแล้วสิ่งที่อยู่ในประกันต้องมีประกันอยู่แล้ว
หลังจากติดตั้งไปแล้วเราไปทำเพ่ิมเติมผู้รับเหมาติดตั้งเขาจะ
รับผิดชอบการบริการหลังจากท่ีเขาทำเสร็จส่งงานมอบงานให้เรา
ผมก็เป็นห่วงด้านนี้ เพราะบางครั้งเม่ือก่อนนี้ยังไม่จูนสักทีเครื่อง
เสียงพอมาพักหลังนี้โอเคฟังได้ แล้วก็ผิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งบางที
งานประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องทราบเป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีบางครั้ง 
บางเรื่องซ้ำซากไปบางวันพูดอยู่นั่นแหละรู้แล้วว่ามันเป็นงานด้าน
นอกก็ควรดูว่าสมควรจะบริการเขาถึงระดับนั้นไหมเอาใจเขาถึง
ระดับนั้นไหมบางทีงานศพผมสังเกตอยู่ตั้งแต่รดน้ำศพประกาศทุก
วันจนถึงฌาปนกิจ ผมว่าเยอะไปไหมเวลาที่เราประชาสัมพันธ์มัน
ดังครอบคลุมทัว่ทั้งเทศบาลก็ขอฝากตรงนี้ไว้พิจารณา ขอบคุณครับ 
 
 



27 
 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                                ผมเพิ่มผมไม่ได้เพ่ิมจุดผมเพ่ิมลำโพงจากจุดละ 2 ตัวเป็น 4 ตัว 

เดิมลำโพงชุดละ 4 ตัว 9 ชุด เก้าสี่สามสิบหก เหลือ 14 ตัว 
ชุดละ 2 ตัว 28 ตัว ท่านมองว่าน้อยหายไปแต่เสาไฟ 
แพงกว่าลำโพ อุปกรณ์ลำโพงไม่เท่าไหร่หรอก เราเอาเสาไฟไปปกั
เพ่ือจะได้ขยายให้ได้ 14 ชุดหลังจากนั้นคือที่ผมทำแบบนี้ผมเห็น
แล้วว่าเรามีลำโพงเหลือเราก็จะลำโพงเก่าไปติดเพ่ิมเราไม่ได้ขยาย
ตำแหน่งเพิ่มแล้วขยายแค่เพ่ิมลำโพง เดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจว่า
ทำไมตรงนี้มีลำโพง 2 ตัว ไปตลาดมีลำโพง 4 ตัว เรามีลำโพงเก่า
ของเราเข้าไปเติมเพราะอุปกรณ์ ท่านต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์กล่องรับ
สัญญาณมแพงกว่าลำโพง ลำโพงหายไปแต่อุปกรณ์เพ่ิมมา  
ซ่ึงในตลาดเราทำเสร็จไปแล้ว ในตลาดติดตั้ง 14 ตัว ตามที่ขอเงิน  
แต่ครั้งแรกเลยเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเพราะเรายังไม่เคยรื้อของเก่า
เราก็ต้องติดตั้ง 9 ชุดไปก่อนครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เราเอาของเก่ามา
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เราก็ติด 9 ชุด ครั้งที่ 4 ไปในตลาดเราติดตั้ง 14 
ชุด ขอเรียนให้ทราบตามนี้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการที่ได้กันเงินไว้) งาน
ประชาสัมพันธ์ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ    9 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ       2  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง    -    ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการที่ได้กันเงินไว้)  
งานประชาสัมพันธ์ 

 (อนุมัติ    9     เสียง) (ไม่อนุมัติ     2       เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   5.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่ได้กันเงินไว้) กองช่าง 
 - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี     
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่ได้กันเงินไว้) กองช่าง 
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ตามที่เทศบาลตำบลป่าโมก ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่15 เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2566 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ของ กองช่าง  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง  งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ
ปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดำเนิน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 203,700 
บาท(สองแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และได้รับอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นั้น   

เนื่องจากมีการสำรวจ ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้แล้ว 
ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนบางรายการ ทำให้ปริมาณงานเปลี่ยน ดังนั้น 
เพ่ือให้การปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดำเนิน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมี
ความจำเป็นต้องขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดำเนิน 
งบประมาณ 203,700 บาท 

       ขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง ดังนี้ 
     ข้อความเดิม 

เพ่ือปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดำเนิน ดังนี้ 
-ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
533.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลป่ าโมกกำหนด  
เลขที่ ช 23/2566 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดำเนิน ดังนี้ 
-ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
433.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลป่ าโมกกำหนด  
เลขที่ ช 22/2566 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำ
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว 
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงิน 

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
                                                   เพ่ือพิจารณาต่อไป  
          (นายสุรพร   สรณารักษ)์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  
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นายสุรพร  สรณารักษ์   - ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ขออนุญาตตรวจสอบเลขท่ีช 23 กับ 
นายกเทศมนตรี    24 ใส่สำหรับตำแหน่งหรือป่าวครับ 23 กับ 22 ใส่สลับเปล่า  

 22 ต้องมาก่อน 23 สิครับ  ขออนุญาตครับ เนื่องจากพ้ืนที่เท่าเดิม 
เพราะเป็นพ้ืนที่จำกัดตอนสำรวจจริงๆ  433 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่พิมพ์
เมื่อครั้งที่แล้วไม่ได้ตรวจ พิมพ์เป็น 533 ตารางเมตร ซึ่งพ้ืนที่จริงๆ 
จากการคำนวณพ้ืนที่ตารางเมตร 433 แต่เจ้าหน้าที่พิมพ์เลข 4 
ไปเป็นเลข 5 ครั้งนี้ก็ขอเปลี่ยนแปลงแค่ปัญหาตัวเลข แต่พ้ืนที่
ไม่ได้ขยับตรวจสอบพ้ืนที่เท่าเดิมทั้งหมดคือเราจะเรียกทำสัญญาถ้า
เกิดปัญหาว่าเราขอไป 433 ตารางเมตรทำไมสัญญาลงมา 533 
ตารางเมตร ก็เลยต้องยกเลิกหยุดก่อนเพ่ือมาขอเปลี่ยนแปลงใน
วันนี้เรียนให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
  เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมไม่ใช่ดาวสภา เรื่องนี้ต้องคุย ผมกลัวจะเป็นเหมือนกับการที่
ขยายฟุตบาทจากโรงเรียนวงศ์สวัสดิ์มาถึงศาลเจ้าวันนั้นผมมา
ธนาคารกรุงไทยผมก็ถามว่าน้องๆว่าอ้าวทำไมผู้รับเหมาไม่ได้ทำ
หรอเขาบอกว่าหมดโครงการแค่นี้ ผมไม่เข้าใจว่าให้น้องๆเป็นคน
ขุดเจาะกันเหงื่อไหลย้อยกันไปหมดร้อนก็ร้อน เพราะฉะนั้นในการ
สำรวจควรจะเป็นไปให้ความเรียบร้อยถ้วนถี่ทำก็ทำให้หมดไปเลย
ผู้รับเหมารับทีเดียวไปเลย เพราะการทำปะติดปะต่อให้คนงานของ
เทศบาลไปทำ งานก็จะไม่สมบูรณ์แบบการรับประกันก็จะไม่มีเงิน
ในช่วงส่งงานกัน ในส่วนนี้ผมไม่เข้าใจกลัวจะเกิดแบบทำนองที่
ขยายฟุตบาทมา ดังนั้นการรับเหมาตรวจให้ถ้วนถี่ทำให้หมดเลย
ครับอย่าเอาคนงานไปเหนื่อยเลยครับต้องขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ผมก็ไม่ใช่นักโต้วาที แต่ผมต้องตอบ งบประมาณในแต่ละปี 

เทศบาลตำบลป่าโมกมีใช้แบบจำกัด ใช้ให้ถึงที่สุด ตรงนั้นที่ขาด
เพราะว่างบเราไม่มีครับ งบเราหมดในปีนั้นพอดี จริงๆในปีนั้น 
ทำท้ังสองฝั่งไม่ทำฝั่งเดียวด้วย จากไปรษณีย์ถนนเทศบาล 6 มาถึง
ธนาคารกรุงไทยแบบออกมาทั้งสองฝั่งแต่ว่าเงินไม่พอตัดทิ้งไป
ครึ่งหนึ่งเอาออกไปฝั่งหนึ่งก็ยังไม่พอ ผมก็เลยตัดสินใจว่าเงินหมด
แค่ไหนทำตรงนั้น ประเด็นที่ 2 เรามีคนงานเราก็ต้องใช้เขาทำงาน
แต่เราไม่ได้ทำกันแบบสาหัส มีช่วงระยะเวลาทำเป็นช่วง 
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ระยะเวลาพัก ลองถามคนงานได้ว่าถ้าผมใช้งานโหดแบบนั้นคนงาน
ก็คงลาออกไปหมดแล้วครับ ประเด็นที่ 3 เดี๋ยวท่านจะเห็นว่าทำไม 
ต้องทำตรงสีแยกเทศบาล 3 วนไปฝั่งธนาคารแล้วไปสุดตรงหน้า
ตรงข้ามกับศาลาประชาคม เรียนว่าเราสำรวจออกแบบแล้ว 
ถนนที่เราสร้างมีหลายรูปแบบฝาท่อระบายน้ำ มีหลายรูปแบบ 
ซึ่งเราปรึกษากองช่างแล้วว่า ถ้าเราจะเขียนแบบ เขียนไม่ถูกเพราะ
ฝาท่อระบายน้ำแต่ละจุด จะกว้างเท่าไหร่จะมีช่องระบายน้ำลง
เท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจ ปรึกษาว่าอย่างนั้นเราทำเองในส่วนที่มี
ปัญหาแบบนี้มันไม่แน่นอนเลย ก็จะทำไปแค่สนามบาสหลังจากนั้น
ไปเราก็สำรวจออกแบบให้ผู้รับเหมาทำต่อนะ ครับเรียนให้ทราบ
ตามด้วย 3 ข้อขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วศ์ภู่มณี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ที่นายกได้แถลงไปในข้อสงสัย พอดีผมสงสัยนายกก็ได้ทักท้วง 
ไปก่อนสรุปว่าเลข ช23 เรื่องเดิม แต่มันเรื่องใหม่เป็น ช22  
ความจริงต้อง ช22 ต้องมาก่อน ช23 ใช่ไหมครับสรุปว่า 
ผิดหรือไม่ผิดยังไง ยังไม่ได้รับคำชี้แจง และที่นายกบอกว่า 
คำนวณผิด ไปลงเลขผิดหรือคำนวณผิดจาก 533 ตารางเมตร 
เดิมแต่มาแก้เป็น 433 ตารางเมตร ลดลงไป 100 ตารางเมตรแต่
งบเท่าเดิม สรุปคือผิดตรงไหนผิดตรงที่เจ้าหน้าที่ลงเลข 433 หรือ 
533 ผิดตรงไหนครับขอให้ชัดเจนครับ พอดีท่านนายกชี้แจงไป
แล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเรื่อง ช. กับ เนื้อที่ ขอบคุณครับ 

 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายประสงค์  มะลิเสือ ชี้แจ้งด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

นายประสงค์  มะลิเสือ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ   ผมนายประสงค์  มะลิเสือ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและการก่อสร้าง 
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงครับว่า เป็นการ 
 พิมพ์ผิดเฉยๆครับ จากเลข 4 กับเลข 5 เท่านั้นเองครับไม่มีอะไร

พิมพ์ผิดจริงๆครับ งบประมาณเท่าเดิม ราคาเท่ากัน แบบตัว
เดียวกันพ้ืนที่เท่ากัน ส่วน ช.22 กับ ช.23 เป็นเลขของเจ้าหน้าที่
ไม่เก่ียวกับเนื้องานในแบบ ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องด้วย ครับ 

 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - สรุป คือ ตัวเลขพิมพ์ผิดรูปแบบเดิมทั้งหมดงบประมาณเท่าเดิม 
ประธานสภาเทศบาล พ้ืนที่เท่าเดิมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวเลขผิดไปพิมพ์จากเลข 4 

ไปเป็นเลข 5 ก็ต้องมาขอเข้าสภาให้แก้ไขตัวเลขกลับมาเป็นเลข 4 
เหมือนเดิม ครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ขออนุญาตเพ่ือความสบายใจครับ เดี๋ยวช่วงเที่ยง       

ให้เจ้าหน้าที่ไปวัดความกว้าง ความยาว มาเลยครับ ถนนเส้นนี้จะ
ได้รู้ว่าเลข 4 กับเลข 5 ผิดที่พิมพ์ผิดหรือพ้ืนที่ผิด ขออนุญาตตาม
นี้ดีกว่า วัดความยาวความกว้างมาออกมาเป็นตารางเมตร  
ให้แน่นอน แต่ผมว่าทีต้นร่างตัวเลข 433 แต่ตอนเข้าสภาก็ไม่ได้
ตรวจก็เป็นตัวเลข 533 เพราะผมก็สงสัยและจำได้ว่า 433 เพราะ
เรียกผู้รับเหมาทำสัญญา เห็นเป็นเลข 533 เลยสั่งให้หยุดก่อน คือ
ต้องหยุดเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปวัดเลยว่าของจริงเลขใดแน่เอา
กว้างยาวคูณ ก็ออกมาตารางเมตรแล้วครับขออนุญาตตามนี้ครับ 

 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายประสงค์  มะลิเสือ ชี้แจ้งด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

นายประสงค์  มะลิเสือ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ   ผมนายประสงค์  มะลิเสือ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและการก่อสร้าง 
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
 คือแบบตัวนี้เป็นแบบที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดแล้วครับ  
 แบบตัวใหม่ตัวนี้ พ้ืนที่ตรงตามแบบนี้แล้วครับ พื้นที่ดูตามผัง

บริเวณซึ่งกับตรงตัวที่คิดไว้พ้ืนที่ตรงกัน พื้นที่การก่อสร้างก็เท่ากัน
จากจุดนี้ถึงจุดนี้ ประมาณนี้ครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ท่านสมาชิกสภาเขาสงสัยว่าพ้ืนที่ 533 แล้วมาขอเปลี่ยน 
      เป็น 433 แต่ยอดเงินเท่าเดิม ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าราคา 
      แอสฟัลท์ติก ตารางเมตรละเท่าไหร่และพ้ืนที่ก็สำรวจออกมา 
      ว่ากี่ตารางเมตรถึงจะเป็นยอดเงินเท่าเดิมแต่ทำไมพ้ืนที่หายไป 
      ซึ่งเราชี้แจงให้สมาชิกฟังแล้วว่าเป็นการพิมพ์ผิด แต่ท่านก็ยังสงสัย   

เรากต็้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพิมพ์ผิด ผมเลยเสนอท่านประธานสภา 
ว่าให้หยุดพักการประชุมไปพิสูจน์มาให้ได้ก่อนว่า 433 มาจากไหน  
ทีแ่ก้จาก 533 ท่านสมาชิกสภาจะได้ยกมือเพ่ือความสบายใจ ครับ 

 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ เป็นอันว่าในญัตตินี่เราพักไว้ก่อน ผมก็ขอพักการ
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร ในเวลา 13.30 น .  
      เราก็จะเปิดประชุมรอบบ่ายต่อไป ครับ 
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พักการประชุมเวลา 12.00 น.  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.    

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์         - ผมขอเปิดประชุมในภาคบ่าย นะครับ ในภาคเช้า 
ประธานสภาเทศบาล ของเราที่ยุติไว้คือญัตติที ่5.4 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่ได้กันเงินไว้) 
กองช่าง ที่เราติดค้างกันอยู่คือเอกสาร ซ่ึงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เราไม่ได้
แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้วนะครับขอให้สมาชิกสภา
ศึกษาเอกสารครับ  

 - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                        พอดีตรวจสอบเอกสารแล้วเอกสารผิดอีกนิดนึงในเรื่องเดียวกัน 

เอกสารตัวใหม่ที่อยู่ในเล่มเอกสารท่าน คือลงตำบลผิดเป็น 
ตำบลป่าโมกในเอกสารลงไว้ตำบลบางปลากด ขอแก้ไขนะครับ
ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านสุพล  เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุพล  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล            ผมขอเพ่ิมเติมจากท่านนายก ตามท่ีท่านสอบถามมาขอทำความเข้าใจ

อย่างนี้ครับเดิมตามร่างที่บัญญัติงบประมาณปี 2566 เราได้ทำ
งบประมาณในเรื่องของโครงการนี้ไว้คือ 433 ตารางเมตร  
วงเงินงบประมาณ 200,000 กว่าบาท พอช่วงปลายปีเราดูว่า
งบประมาณยังไม่สามารถท่ีจะทำได้ เราก็ขออนุมัติสภาในเรื่องของ
การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ซึ่งสภาได้อนุมัติไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้
พิมพ์ผิดจาก 433 ตารางเมตร เป็น 533 ตารางเมตร พอกองช่าง 
จะดำเนินการที่จะเปิดโครงการก็มาตรวจจากรายงานการประชุม 
ที่สมาชิกสภาได้อนุมัติมา ไม่ตรงกันก็เลยต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงต่อสภาในครั้งนี้จาก 533 ตารางเมตร เป็น 433  
ตารางเมตร ตามร่างเดิม ส่วนสัญญาก็เป็นสัญญาที่ ช.22/2566  
ทั้ง 2 อันขอแก้ไขเลยนะครับ   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

 - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รายการที่ได้กันเงินไว้) กองช่าง ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ    10   ท่าน 
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 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -   ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง       ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รายการที่ได้กันเงินไว้) กองช่าง 

 (อนุมัติ      10      เสียง) (ไม่อนุมัติ            เสียง) 
 (ไม่มีผู้ออกเสียง  เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในงบลงทุน  (กองช่าง)  

  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในงบลงทุน 
จำนวน 2 รายการ  

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลป่าโมก มีภารกิจงานก่อสร้างและ
งานโยธาทั่วไป ที่มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน   
ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนลด  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 

งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน  
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณตั้งไว้ 1,668,000 บาท  
โอนลด 102,300 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  2 รายการ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 
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ประเภทค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที  
จำนวน  66,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที 
จำนวน 1 เครื่อง   
1) เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น(Two-stage 
Compressor)(Double stage) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ มีการ์ด
ป้องกัน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่ 

     2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลล์ 3 เฟส 
3 ) มี  Magnetic Contactor with Overload พ ร้ อ ม  under 
Voltage Protection 
4) สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์
(150  ปอนด์ต่ อตารางนิ้ ว ) และอัตราการจ่ ายอากาศ(Air 
Delivery) 300 ลิตรต่อนาที (10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที/ซีเอฟเอ็ม) 
5) มี เกจ์วัดความดันลมภายในถัง ขนาด0 -300 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว (0-20 บาร์) 
6) ถังบรรจุอากาศทำด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไม่น้อยกว่า 300 
ลิตร(10 ลูกบาศก์ฟุต) 
7) มีลิ้นนิรภัย(Safety Valve) เปิดปิดลมออกจากถังและวาล์วถ่าย
น้ำออกจากถัง 
8) เครื่องอัดอากาศ จะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก 
9) ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบได้ 
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2566 
 
เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน  30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1,510 วัตต์ อัตราเจาะกระแทก 1,450 ครั้งต่อนาที   จำนวน 1 
เครื่อง  (ซื้อตามราคาท้องตลาด)         
ครุภัณฑ์โรงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว  จำนวน  6,300 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว   
(180 มิลลิลิตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบ ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง   
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ  
ฉบับเดือนธันวาคม 2566 
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รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน  102,300.-  บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือให้เป็นไปตาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 
4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญั ตตินี้  เพ่ื อขออนุ มัติ จากสภาเทศบาล 
ตำบลป่าโมก โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
                                                                  เพ่ือพิจารณาต่อไป  
           นายสุรพร   สรณารักษ์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 - เชิญท่านสุพล  เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ครับ 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล             ผมเพ่ิมเติมครับ ขอแก้ไขจำนวนรวมจาก 72,300.- บาท 

เป็น 102,300. -บาท ครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภา ครับ 
 
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมขออภิปรายเรื่องของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ในงบลงทุน กองช่าง 
ซึ่งปรากฏว่าในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การช่างบางอย่างมีราคา
แพงผมก็จะว่าไปตามวาระนะครับ ราคาท้องตลาดทั่วไปข้อมูลที่ผม
ติดตามมาค้นคว้าหามาก็เครื่องเจียและตัดไฟฟ้าขนาด 7 นิ้ว
โครงการจัดซื้อในราคา 6,300 บาท แต่ข้อมูลความจริงที่ผมค้น
มาแล้วก็ของ Makita รุ่น M9000B ราคาประมาณ  
3,800กว่าบาท ในส่วนนี้ก็แพงไปประมาณ 2,000 บาทก็ขอนำ
เรียนว่าผมไม่ทราบว่าสั่งซื้อที่ไหน ก็แล้วแต่อยากจะให้สภารับรู้ว่า
การซื้อแต่ละครั้งราคามันผิดปกติท่ัวไปก็ขอนำเรียนสภาอันทรง
เกียรตไิด้รับทราบตามนี้ครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               การตั้งงบประมาณนั้นเราไม่ได้ตั้งส่งเดช เราตั้งตามราคากลาง   

ของสำนักงบประมาณ ตามราคาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นราคามาตรฐานอยู่
แต่ว่าถ้าซื้อได้ถูกกว่าเงินที่เหลือก็ตกเป็นเงินสะสมลงไป 
แต่ถ้าเราตั้งมาแล้ว ถ้าเราซื้อไม่ได้ ก็ไม่ได้ซื้อเลย ก็ไมม่ีอะไรใช้ 
เรียนให้ทราบว่าการตั้งงบประมาณนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน เราตั้งหลักตามราคาครุภัณฑ์ ถ้าเราซื้อแล้วตั้งไว้ไม่พอก็
เลยไม่ได้ซื้อแต่ถ้าตั้งแล้วมีการประกวดราคา มีการสอบราคาอยู่
แล้วเงินเหลือก็กลับไปเป็นเงินของเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านพันตำรวจโท รนกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ตามท่ีมีการตั้งรายจ่ายโอนลดงบประมาณพอดีท่านนายกก็อ่านไป
แล้วก็ตัวเลขที่ผิด พอดีท่านปลัดมารีบชี้แจงซะก่อน ผมก็ตั้งใจจะ
ถามว่ารวมโอนลด  102,300.-  บาท แต่พอมารวมจำนวนเงิน
เป็น 72,300 บาท ตัวเลขมนัต่างไป 30,000 บาท ผมว่ายังไง
เด็กเอายอดตัวนี้มาจากไหนพิมพ์ คือพิมพ์ผิดทั้งตัวเลข พิมพ์ผิดทั้ง
ตัวอักษรตัวหนังสือก็ผิดตัวเลขก็ผิด ซึ่งเป็นการผิดที่ผิดเอามากๆ
ไม่ใช่ผิดเลข 2 เลข 3 อะไรอย่างๆ รายการของกองช่างที่ 4 กับ 5 
อะไรอย่างนี้ แต่นี่มันผิดเอามากๆจาก 100,000 บาท เหลือ 
เหลือ 72,300 บาท ผิดตัวเลขด้วยแล้วก็มาผิดตัวอักษรอีกก็ไม่
ทราบว่าเจ้าหน้าที่ไปเอาราคาที่จะซื้อจริงมาใส่หรือเปล่า  
แต่ตอนนี้ท่านปลัดได้ชี้แจงมาเสียก่อนว่าเป็นการพิมพ์ผิดก็เป็น
เรื่องของเด็กอีกตามเคยว่าพิมพ์ผิดขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง)  
ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ    8 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ     2    ท่าน 

 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   -           ท่าน 
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ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน (กองช่าง) 

 (อนุมัติ     8     เสียง) (ไม่อนุมัติ      2      เสียง) 
 (ไม่มีผู้ออกเสียง  - เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล  ได้ชำรุดเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน บางรายการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและซึ่ ง
อุปกรณ์เครื่องมือ  บางอย่างยังไม่มีสำหรับปฏิบัติงาน เพ่ือบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ และไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการนี้ไว้ 

ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอ
เสนอญั ตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษา
ความสงบภายในเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1.โอนลด     
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง   
งบประมาณตั้งไว้  600,000 บาท คงเหลือ  479,597 บาท 
โอนลด 19,000 บาท  คงเหลือ 460,597  บาท    
โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จำนวน  19,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้   
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1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 

      3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
      4) พร้อมใบมีด  

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566    
2.โอนลด     
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้  600,000 บาท   
คงเหลือ  460,597  บาท โอนลด 11,000 บาท  
คงเหลือ 449,597  บาท    
โอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน  11,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง  
เครื่องละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้   
1) ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 11.50 นิ้ว  
2) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  
3) กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  
4) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 20 ซีซี   
5 ) มี น้ ำห นั ก เค รื่ อ ง ไม่ ร ว ม แ ผ่ น บั งคั บ โซ่ แ ล ะ โซ่ ไม่ เกิ น  
9 กิโลกรัม   
6) ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 200 ซีซี   
7) ความจุน้ำมันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า 100 ซีซี  
ตั้ งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 ข้อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญั ตตินี้  เพ่ือขออนุมัติ จากสภาเทศบาล 
ตำบลป่าโมก โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
                                                    เพ่ือพิจารณาต่อไป  
           นายสุรพร   สรณารักษ์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
     - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภา ครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ตามท่ีผู้บริหารนำเสนอมาเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ 
มาตัดหญ้าสำหรับเครื่องข้อแข็งผมไม่ทราบราคามายังไง ยี่ห้ออะไร
ไม่มีรูปมาให้ดูด้วย เครื่องละ 9,500 บาท ส่วนตัวผมที่ผมเคยใช้
เครื่องตัดหญ้ามาก็ไม่น้อยทุกวันนี้ใช้เครื่องของจีนแดง  
2,000 บาท แต่นี่ไม่มีภาพประกอบมาให้ ก็ขอชี้แจงว่าควรจะมี
ข้อมูลมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่ว่าอ้างว่าตั้งตามราคาของตลาดก็ตั้ง
ราคามา สำหรับเลื่อยยนต์ซึ่งตามเอกสารประกอบการพิจารณา
เทศบาลจัดซื้อแบบตั้งราคา 11,000 บาท ผมเองก็ค้นข้อมูลมา 
ถ้าเป็นสติลก็อยู่ที่ราคาประมาณ 6,300 กว่าบาท ซ่ึงแพงไป
ประมาณ 4,000 กว่าบาทแต่ผลิตในประเทศจีนและถ้ายี่ห้อ
ธรรมดาของจีนทั่วไป เครื่องละประมาณพันกว่าบาท ผมซื้อมาใช้
ไปดูได้ที่บ้านผมมีของจริงประมาณ 1,600 บาท ราคาที่ตั้งตาม
ท้องตลาดท่านควรจะไปดูราคาก่อนที่จะตั้งให้ราคาเกินไว้ก่อนใน
ส่วนนี้เทศบาลเสียหายขอบคุณครับ   

 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 ขอความกรุณายกมือครับ 
      สมาชิกสภาอนุมัติ    8    ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   2  ท่าน 

 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง      -       ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติขออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 (อนุมัติ    8      เสียง) (ไม่อนุมัติ     2       เสียง) 
 (ไม่มีผู้ออกเสียง   เสียง) 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   5.7 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สิน 
ประธานสภาเทศบาล  สิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา 
  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการรับ

มอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา 

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนป่าโมก อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 78/2560 ลงวันที่ 14  
มีนาคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 12  กันยายน 
2562  ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน  ในวงเงินค่าก่อสร้าง 
269,300,000 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 18  กันยายน 2562 นั้น 

 เนื่องจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
พ้ืนที่ชุมชนป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ดังกล่าว อยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าโมก  และถือเป็นทรัพย์สิน
ของทางราชการควรจะได้รับการดูแลบำรุงรักษา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
ป่าโมกและพ้ืนที่ใกล้เคียง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทอง จึงขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวให้กับ
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมกดูแลบำรุงรักษาต่อไป 
ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2561  
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
ส่วนราชการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ตามลำดับ  ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ 
จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
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งบประมาณของ อปท.ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. 
เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ”ตามความข้อ 203 (1)  
ลงทะเบียนเพ่ือควบคุมต่อไป  

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
                                                   เพ่ือพิจารณาต่อไป  
           นายสุรพร   สรณารักษ์            
        นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
     - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกพัสดุสิ่งก่อสร้างให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลดูแลรักษาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีภาระติด
พันมีเงื่อนไขในการดูแลรักษาเพราะเป็นจำนวนวงเงินไม่ใช่น้อย 
ที่ยกให้เราก็ถือว่าเยอะในการดูแลรักษาก็ขอฝากทางเทศบาลให้
ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลรักษาในการที่จะทำนุบำรุงให้มีอายุยืนยาว
ในการใช้งานได้ต่อไปเพราะเป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วม เป็นปัญหา
หนักของทางเทศบาล เราที่จะต้องรับมือไม่ว่าปีนี้ปีไหนๆหรือปี
ต่อๆไป จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของเราและจะต้องดูแล
ก็ขอฝากให้ทางเทศบาลจัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเข้าไปดูแลบำรุงรักษาให้
เครื่องไมเ้ครื่องมืออย่าได้ชำรุดทรุดโทรมไปเร็วกว่าที่กำหนด
ขอขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่

ประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา 
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ  10  ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
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สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ  -    ท่าน 
สมาชิกสภาไม่ออกเสียง  -  ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา 

 (เห็นชอบ    10    เสียง) (ไม่เห็นชอบ     -       เสียง) 
 (ไม่มีผู้ออกเสียง      - เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.8 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคาร 
ประธานสภาเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก  

 - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

เทศบาล เพ่ื อก่ อสร้ างอาคารสำนั กงานเทศบาลตำบลป่ าโมก 
 จำนวน 44,060,000.- บาท (สี่สิบสี่ล้านหกหม่ืนบาทถ้วน) 
- ด้วยเทศบาลตำบลป่าโมก  อาคารสำนักงานเดิมที่ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513  ได้ใช้งานมาเป็น
เวลานานกว่า  54 ปี   มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม  มีการทรุดตัว
ของอาคาร  อาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับ
บริการไดโ้ดยมีเหตุผลความจำเป็น  ดังนี้ 
1.สถานที่คับแคบไม่เหมาะสม เพียงพอต่อบุคลากรและภารกิจ
งานของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีอยู่มากและเพ่ิมขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ์อันนำไปสู่การจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพพ้ืนที่ในส่วนให้บริการประชาชน 
เช่น  การให้บริการของสำนักทะเบียน  งานจัดเก็บรายได้ งาน
สวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานขออนุญาต
ต่าง ๆที่ต้องให้บริการคับแคบไม่สะดวกต่อการเข้าใช้บริการของ
ประชาชน 2.อาคารสำนักงานปัจจุบัน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  
มีปัญหาแตกร้าวและทรุดตัวของอาคารบางส่วน  มีพ้ืนที่ใช้สอย
และรูปแบบทางสถาปัตย์ที่ไม่รองรับการเป็นศูนย์กลางหน่วยงาน
บริหารของท้องถิ่น ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวก 
3.ขาดสถานที่ประชุมที่ เหมาะสม รองรับการประชุมของ
หน่วยงาน และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และรองรับหน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่หาก   มีการร้องขอ  
4.ระบบไฟฟ้า  ประปาและสาธารณูปโภคชำรุด และไม่รองรับ
การขยายงานที่เกิดข้ึนใหม่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานมากแล้ว 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน 
ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ    
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ทั้งงานทะเบียนท้องถิ่น งานบริการด้านสาธารณสุข   
งานให้บริการผู้สูงอายุผู้พิการที่มาติดต่อด้านสวัสดิการสังคม    
การชำระภาษีและบริการด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ตลอดจนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตอบสนอง
ต่อความต้องการและความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจาก
อาคารสำนักงานเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  มีพื้นที่ใช้สอยไม่
เพียงพอส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการ 
แก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อในสำนักงานเพื่อให้การตอบสนองต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและ
รองรับการบริการประชาชนอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด  
สามารถอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย    
เทศบาลตำบลป่าโมก  จึงจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลป่าโมกหลังใหม่โดยได้ดำเนินการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมกแห่งใหม่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนและประมาณการค่าก่อสร้าง ที่ได้
เสนอมาพร้อมนี้ ขอเชิญรับชมแบบอาคารสำนักงานที่จะขออนุมัติ
สร้าง ซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการจ้างเหมาออกแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เชิญชมครับ 

   ระเบียบกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 ข้อ  97  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป      
       ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย
คำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว   

2.ยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่าย
ได้ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  4  มกราคม 2567 
จำนวน  96,629,236.59 บาท (เก้าสิบหกล้านหกแสน- 
สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  
ตามยอดรายงานของกองคลังที่แนบมาพร้อมนี้ 
  จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณา
ต่อไป              
                นายสุรพร   สรณารักษ์ 
             นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
     เชิญท่านพันตำรวจโท รนกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภา ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการใช้เงินสะสมของเทศบาล 
เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก 
สำหรับในส่วนตัวผมเองยินดีที่จะสนับสนุนเพราะว่าบ้านหลังใหม่
ใครๆก็อยากมีเพราะเราดูจากอาคารสำนักงานเราก็ใช้มาหลายสิบ
ปีแต่ละห้องก็คับแคบแออัดยัดเยียด เจ้าหน้าที่ก็อยู่โต๊ะเกยๆกันเลย
เห็นๆกันอยู่สมควรที่จะต้องสร้างใหม่โดยเฉพาะห้องผู้บริหาร 
ท่านนายก ท่านรองนายก 2 คน ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา 
ท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขาสภาไปนั่งอัดกันอยู่ในนั้น
เป็นสิบๆ มันก็แออัดยัดเยียด ต้องขยับขยาย เห็นดีด้วยที่จะให้
สร้างไม่ได้ขัดข้องอะไรไม่มีความที่จะคัดค้านเรื่องการก่อสร้างแต่
อย่างใดสิ่งที่ผมขัดข้องใจก็คือมีอยู่ 2-3 เรื่อง เรื่องแรก 
คือเรื่องเมื่อเช้าท่านสลวยก็ได้สอบถามไปแล้วซึ่งโครงการนี้จัดทำ
เทศบาลใหม่อยู่ในแผนพัฒนา 5 ปีซึ่งแผนก็อยู่ในปีพ.ศ 2569 
งบประมาณท่ีตั้งไว้จำนวน 35,000,000 บาท แต่ท่านนายกแล้ว
ก็ฝ่ายบริหารก็ได้โยกย้ายมาเพ่ือให้อยู่ในปี 2567 ซึ่งก็ข้ามปี 
2568 มาปี 2567 อันนี้จะด้วยวัตถุประสงค์ที่ท่านได้อธิบายไป
แล้วสามารถจะหยิบยกได้ภายใน 5 ปีจะนำปีไหนไปใส่ปีไหนก็ได้



45 
 

จะทำอะไรก่อนหลังก็ได้ขอให้มันอยู่ในแผนที่จะทำอันนั้นไม่ 
ว่าในเมื่อทำแล้วก็ขอให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อต่อไปที่จะเสนอคือ
เอกสารการประชุมในส่วนของเรื่องการสร้างเทศบาลใหม่ตามท่ี
ทางสภาได้จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมทุกเรื่องแต่ยกเว้นแบบแปลนของการก่อสร้างเทศบาลไม่มี
แต่ในคำที่ท่านนายกแถลงบอกว่าแบบนั้นได้เขียนเรียบร้อยแล้ว
ตามท่ีแนบการก่อสร้างที่เสนอมาท้ายนี้แล้วก็ให้ชมวีดีโอประมาณ 
2 นาทีซึ่งผมได้ดูแล้วแบบแปลน ผมต้องยอมรับว่าผมไม่มีความ
ชำนาญไม่มีความรู้เรื่องเชิงช่างเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะผมเป็นตำรวจ
เก่าความรู้เรื่องนี้ก็ไม่มีแต่ผมก็พอจะมีพรรคพวกจะได้เอาไปปรึกษา 
เขาว่าเทศบาลของผมจะสร้างเทศบาลใหม่ตั้งงบไว้เพ่ิมมาอีก 
10,000,000 บาท จาก 35,000,000 บาท เป็น 
45,000,000 บาท แล้วแบบแปลนไม่เห็นเลยจะไปปรึกษาใคร 
จะสร้างแบบไหนก็เพ่ิงจะมาเมื่อสักครู่นี้เห็นโครงสร้างแต่แบบ
แปลนทีท่่านนายกชี้เมื่อเช้า แบบแปลนอยู่ที่โต๊ะนี้  
ใครจะดูก็มาดูให้มาศึกษา คงไม่ต้องเอามาทุกตัวอักษร น็อตตัว
เท่าไหร่อะไร รายละเอียดเอาแค่แบบแปลนโครงสร้างอย่างที่ให้ดู
ว่าเป็นอาคารกี่ชั้น อาคาร 2 ชั้น แต่ละชั้นมีกี่ห้องมีห้องประชุม 
ห้องทำงานห้องแต่ละฝ่ายอะไรประมาณนี้ให้เห็นรูปแบบของการ
ก่อสร้างจะได้เอาไปพูดไปสอบถามผู้รู้ ได้กระจ่างชัดนี่ไม่เห็นแบบ
แปลนอะไรเลย นำมาบอกว่าพร้อมแล้ว การจ้างคนเขียนจ้างอะไร
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่แนบมาก็ไม่มีพลิกดูก็ไม่มี มีแต่เรื่องแบบ
แปลนบ่อบาดาล แบบแปลนโซล่าเซลล์ แบบแปลนถนนนรสีห์
ดำเนิน ก็มีมาทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องแบบแปลนของอาคารเทศบาล
ใหม่ไม่มีแนบมาก็เพ่ิงจะมานำเสนอโดยระเบียบของการประชุม
เอกสารจะต้องส่งให้สมาชิกก่อน 3 วันเอกสารฉบับนี้ส่งไปตั้งแต่วัน
ศุกร์ที่แล้วส่งไปก่อน 7 วันผมก็ไปเปิดค่อยๆดูไปเพราะรายละเอียด
เยอะเหลือเกิน ก็ไปหาแบบแปลนนี้ก็หาไม่เจอก็ไม่มี เพ่ิงจะมาได้
เห็นตอนที่เข้าห้องประชุม ท่านนายกกช็ี้แจงว่าแบบแปลนกองอยู่
ตรงนี้ใครสนใจก็ไปดูเอาได้ผมว่ามันผิดระเบียบแต่เมื่อเช้าเท่ากับ
เปรยๆไปหน่อยแล้วว่าสั่งให้จ่ายแจกซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดมาครั้งหนึ่ง
แล้วจำไม่ได้ว่าทางฝ่ายกองช่าง ไม่ได้ถ่ายแบบแปลนแจกท่านนายก
ก็โวยวายในห้องประชุมทำไมไม่ถ่ายแจกบอกแล้วให้ถ่ายแจกก็ไม่
ถ่ายแจก อันนี้ก็มาเข้าอีหรอบเดิมอีกซ่ึงผมก็อยากจะยกมือให้แต่
ผมก็กลัวว่ายกไปแล้วแบบแปลนไม่เห็น ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้ว
เพราะว่ามันต้องยกมือแล้วไปปรึกษาหารือผู้รู้ก็ไม่รู้จะมีเวลาที่ไหน
ไปปรึกษาเพราะเอกสารเพ่ิงได้เห็นได้รับก็คงลำบากใจที่จะทำการ
ยกมือให้ เพราะเพ่ิงจะมาเห็นที่แรกผมก็ยังนึกว่า ยกมือไป 
45,000,000 บาท ล้านจะเป็นแค่เพิงพักอันเดียวหรือเปล่าจะยก
มือไปแล้วคิดในใจว่าอย่างนั้น ว่า 45,000,000 บาท เป็นแค่นั้น
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หรือเปล่า เพราะไม่เห็นแบบแปลนอะไรเลย เพ่ิงจะมาเห็นเมื่อ
สักครู่นี้ ว่ามันสวยงามดีนะเป็น 2 ชั้นมีห้องมีอะไรแต่ว่า
รายละเอียดดูในรูปนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ คงลำบากก็อยากจะให้
ท่านนายกได้รับฟังไว้บ้างว่าเอกสารน่าจะเป็นหน้าที่ของท่าน
ประธานสภาที่จะต้องจัดส่งให้กับสมาชิกสภาจะได้ไปศึกษาไปทำ
ความเข้าใจกับเอกสารการประชุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องนำเข้ามา
ยกมือให้ผ่านเพราะท่านนายกได้ชี้แนะบอกแล้วว่ามันคือภาษีของ
ประชาชน คือภาษีของท่านนายกด้วยนายกเสียภาษีด้วยในนั้นก็คือ
ภาษีผมเหมือนกันผมก็เสียปีละ 20,000 กว่าบาท เหมือนกันปี
หนึ่งภาษีผมทีผ่มเสีย ก็เป็นภาษผีมอีกคนหนึ่งเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเป็นภาษีของพวกเราทุกคนก็ต้องมาร่วมมารับรู้
โดยเฉพาะพวกผมเมื่อยกมือผ่านให้แล้วก็ต้องยกมือด้วยความเต็ม
ใจไม่มีข้อตะขิดตะขวงใดๆที่จะทำ 
ตะขิดตะขวงใจยกไปแล้วเราจะติดคุกป่าว ยกมือไปแล้วจะสร้าง
แบบไหนอะไรอย่างนี้ ขอให้ทำให้กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
กว่าที่เข้าประชุมในวันนี้ ก็ขอติติงไว้ข้อสังเกต แล้วการที่เอา
งบประมาณเงินสะสมมาใช้ก็เป็นจังหวะของท่านนายกโชคดีท่าน
นายกพอดีเป็นระเบียบออกใหม่ว่าเงินสะสม เมื่อก่อนจะใช้ได้ยาก
แต่ตอนนี้กฎหมายใหม่ ระเบียบบังคับใหม่ออกมาสามารถเอามาใช้ 
ได้โอกาสพอดีจะหยิบมาใช้ ในเรื่องตัวนี้แต่ถ้าระเบียบข้อบังคับ
ตามท่ีท่านนายกได้อธิบายให้อ่านไปมี ข้อ 1 - 4 เงินสะสมต้อง
เหลือไว้คงคลังเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ขอให้นายกชี้แจงหน่อยว่า
หลังจากท่ีใช้งบสะสมอันนี้แล้วจะเหลือพอไหมกับข้อระเบียบข้อ
กฎหมายที่ท่านนายกกล่าว เช่นว่าของเทศบาลเมืองเทศบาลตำบล
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมเหลือไม่ต่ำกว่า 5 
ล้านบาทอะไรอย่างนี้เมื่อเราใช้อะไรไปแล้วยังเหลือเป็นเงินสะสม
พอตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ก็ขอให้ชี้แจงประเด็นนี้ 
ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมก็เห็นด้วยกับท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ที่ได้กล่าวมา
ในการชี้แจงของฝ่ายสถานที่นำสไลด์มาฉายประมาณ 2-3 นาที
เมื่อสักครู่นี้ ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเงินตั้ง 44,000,000 บาท
ผมก็เห็นตัวอย่างที่ท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ได้อภิปราย
ไปไม่ใช่มาถึงก็ให้ดูสไลด์ 2 นาทีแล้วก็ยกมือเดี๋ยวก็จะมีผ่านฉลุยอีก 
ผมก็ไม่เห็นด้วยขอขอบคุณครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ผมขอให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ใช้ 
     แล้วเหลือพอไหมตามระเบียบแต่ที่ดูตัวเลขคร่าวๆ ณ  
      วันที่ 4 มกราคม 2567 จำนวนเงินที่เทศบาลมีอยู่  

96,000,000 บาท ใช้ไป 44,000,000 บาท  
ขอให้กองคลังช่วยชี้แจงด้วยครับ  

นางจีรนันท์  วุ่นวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉันนางจีรนันท์  วุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตกราบ

เรียนจากรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม จำนวนยอดเงินสะสม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 112,738,751.42 บาท  
เราได้ดำเนินการตามระเบียบไว้แล้วก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนแล้วก็ร้อยละ 15  
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตาม
ระเบียบ 5,000,000 บาท อยู่ในนี้อยู่แล้ว เมื่อยอดสุดท้ายอยู่ท่ี 
96,629,236.59 บาท เมื่อหักยอดเงินสะสมที่เราจะขออนุมัติ
ผ่านสภาในครั้งนี้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
จำนวน 44,060,000 บาทจะคงเหลือเงินอยู่อีก 
52,569,236.59 บาท ซึ่งก็จะเป็นไปตามระเบียบที่บอกว่าเมื่อ
ดำเนินการแล้วจะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท 
ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  

 
 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  เชิญท่านสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุพล  เรืองฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
    ปลัดเทศบาล            ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องแบบแปลน ผมก็ต้องขออภัยด้วย  

ผมไปถ่ายให้กับสมาชิกสภาทั้งหมดใช้เงินประมาณ 200,000 บาท 
ผมก็เลยว่า 200,000 บาท ถ้าเรานำไปทำอย่างอ่ืน นำไปจ้าง 
คอนเซาทม์าควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดที่เรามีอยู่ 
ผมก็คิดอยู่ว่าเสียดายเงินประมาณ 200,000 บาท เพราะทุกคนจะ
ได้เหมือนกันหมด 1 ชุดประมาณหมื่นกว่าบาท เพราะแผ่นละ 
หลายบาท ต้องขออภัยทางสมาชิกด้วย ส่วนในขณะก่อสร้างเรามา
ช่วยกันดูหรือตอนที่เราประกาศสอบราคา หรือก่อนที่จะสอบราคา
เราอาจจะเชิญสมาชิกสภามาดูรูปแบบอะไรต่างๆเพ่ือที่ทุกคนจะได้
สบายใจผมต้องขออภัยจริงๆนะ เพราะใช้เงินมากพอสมควร  
200,000 บาท เยอะครับ แล้วก็เราก็ต้องใช้เงินให้ประหยัดที่สุด 
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ผมก็ต้องขอโทษทางสมาชิกสภาด้วยและขอทำความเข้าใจกับพวกเรา 
ส่วนในเรื่องของการปรับแบบอะไรต่างๆอย่างที่ท่านพันตำรวจโท  
รณกร  วงศ์ภู่มณี บอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคาร
สำนักงานปี 2569 บังเอิญพวกผมในฐานะปลัดเทศบาลไปต่อสู้ 
ในเรื่องของการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินอะไรต่างๆซึ่งในระยะแรกไม่สามารถที่จะทำ
ได้การตีความข้อกฎหมายต่างๆ ทำไปแล้วเราจะผิดกฎหมายไหม
อย่างกรณีเราเคยหารือไปที่จังหวัด จังหวัดเขาก็ไม่กล้าที่จะให้เรา
ยกเว้นไม่มีใครกล้าที่จะเซ็นมันก็เลยต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ 
ส่วนในครั้งนี้โอกาสของเราแล้วที่สามารถท่ีจะทำได้ สามารถในเรื่อง
ของคุรุภัณฑ์ที่ดินก่อสร้าง ทำได้เลย ที่มีอยู่ในแผน มีงบประมาณ 
มีเงินสะสมสามารถทำได้เลยแต่อย่างน้อยต้องมีเงินคงคลังไว้  
5,000,000 บาทอย่างที่เราได้รับรับทราบกัน อย่างที่กองคลังได้
ชี้แจงอย่างที่ท่านยกได้ชี้แจงพวกเราไป ส่วนแบบแปลน ผมต้องขอ
อภัยจริงๆ 200,000 บาท ก็ขอทำความเข้าใจกับทางสมาชิกครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายบำรุง  แย้มนิยม     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมเข้าใจครับท่านปลัด ท่านปลัดชี้แจงก็ไม่ได้ขออนุญาตสภา 
ชี้ก็แจงเลย เงิน 200,000 บาท ผมก็เข้าใจว่าใช้เงินเยอะ อาจจะ
เชิญเรามาดูแบบกันก่อนก็ได้ ก่อนทีจ่ะเข้าประชุมสภามาดูวีดิทัศน์ 
แค่ 2-3 นาท ีพวกผมจะตัดสินใจกันอย่างไรกับโครงการนี้ แบบว่า
ไม่ต้องทุกท่านก็ได้ครับ เชิญเข้ามาก่อนประชุมสภาเพราะเรามี
แบบจำกัดที่อยู่มาให้ศึกษาแบบกันบ้างก่อนดูหน้าตาแบบก่อน 
ก่อนที่จะเข้าประชุมสภาก็ยังดีขอขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงว่าแบบทีถ่่ายต้องใช้เงิน 200,000 บาท 
ครับ 2 แสนมันมากแต่อย่างที่ท่านบำรุงได้เสนอไป แต่ในเอกสาร
บอกว่าตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดูแล้วก็ไม่มีน่าจะอธิบายให้
ชัดเจนว่าแบบมันมากขนาดนี้จะต้องถ่ายถึงขนาดนี้ก็อย่างที่ท่าน
บำรุงหาทางออก คงจะบอกกันได้ท่านสมาชิกท่านใดมีความสนใจ
จะขอดูแบบแปลนของเทศบาลใหม่จะถ่ายให้ต้องใช้เงินมาก 
ก็บอกกันได้ บอกกล่าวกันก่อนพวกผมจะได้มาดู ว่าพอจะนำไป
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ปรึกษากับผู้รู้ได้ไหม แต่ก็เมื่อมาชี้แจงแล้ว ว่าแบบแปลนเยอะ 
ช่วงเวลา 2-3 นาทีจะให้ผมตัดสินใจยกมือให้เงินประมาณ 
45,000,000 บาท ก็คงลำบากใจแต่ถ้ายังไงก็ผ่านฉลุยอยู่แล้ว 
เพราะว่าสมาชิกสภาผมก็หายไปอีกคนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าถูกอุ้มไปหรือ
เปล่ายังสงสัยเดี๋ยวต้องไปแจ้งความหรือเปล่าตำรวจไปกลับเสียแล้ว
ด้วย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ผมขอบคุณท่านสมาชิกด้วยความเป็นห่วงเงินภาษีอากรทุกบาททุก 

สตางค์จริงๆแล้วการก่อสร้างจะเริ่มต้นก็คือแบบ 2 ก็คือตอนที่เรา
ประกวดราคาในโครงการใหญ่ๆและระบบ ebidding ทั้งหมด 
ผมคิดว่าราคา 44,000,000 บาท อาจจะไม่ถึงเพราะนักต่อสู้เขา
ก็ต้องต่อสู้กันผู้รับเหมาต้องต่อสู้กันและยิ่งช่วงในปีนี้ที่ผ่านมางาน
หลวงไม่ออกเลยงานรัฐบาลกลางยังไม่ออกผมคิดว่าสู้กันมันหยด
คงเหลือกลับเข้ามา อีกประเด็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ
อย่างนี้ต้องขอประทานโทษเราจะไปขอแรงจากโยธาจังหวัดขอแรง
จากกองช่างอบจ.คงไม่มีใครส่งมาให้เราเพราะระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 
18 เดือนเลยมาวางแผนว่าเราคงต้องจ้าง consult เข้ามาควบคุม
งาน เข้ามาควบคุมงานในการก่อสร้างซี่งเป็นระยะเวลาคาบเกี่ยว
ช่วงหมดสมัยพอดีก็คงต้องมีการที่จะจ้าง consult มาดูแล 
ส่วนตัวผมนั้นก็ยังไม่แน่เพราะชีวิตไม่ได้แน่นอน 
แต่สิ่งที่คิดทำเพ่ือให้ลูกหลานเราทำให้เป็นหน้าเป็นตากับเทศบาล
ของเราไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอ่ืนตื่นเช้ามาข้าวมื้อเช้าข้าว
มื้อเพล ข้าวมื้อเย็นก็จบไปแล้ว 1 วัน  

 
ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอ่ืนผมหวังว่าการทำงานของผมนั้นทำเพ่ือ
ประโยชน์พ่อแม่พ่ีน้องชาวป่าโมกทั้งถูกใจมากบ้างและไม่ถูกใจ 
ก็เป็นเรื่องปกติขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าเรื่องการทำงานของผมนั้น
ผมทำได้เต็มที่แต่เรื่องผลประโยชน์นั้นท่านตรวจสอบได้ 
ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                                                     ผมเองก็ยังสงสัยว่า 2 คนถูกอุ้มไปหรือป่าวครับสมาชิกหาย ผมนั่ง

หน้าไม่รู้ตั้งแต่แรกเลยครับ ตกลงยังไงครับ ช่วยชี้แจงหน่อยกครับ
ถูกอุ้มไปหรือป่าวครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผม 

ขอมติจากท่ีประชุมครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพ่ือก่อสร้างอาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก  
ขอความกรุณยกมือครับ 
 สมาชิกสภาอนุมัติ    6  ท่าน 

 - สมาชิกสภาท่านใดไม่่อนุมัต ิกรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไมอ่นุมัติ   4  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง    -   ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติใหใ้ชจ้่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลป่าโมก 

 (อนุมัติ    6    เสียง) (ไม่อนุมัติ     4       เสียง) 
 (ไม่ออกเสียง  -    เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

                                                      ยกมือสู้ไม่ได้อยู่แล้ว แต่สมาชิกเรามี 12 ท่าน ไปเป็นประธานสภา
เสีย  1 ท่าน เหลือ 11 ท่าน หายไป 2 ท่าน ต้องเหลือ 9 ท่าน แต่ 
 ทำไมมี 10 เสียง  10 เสียง คือเห็นชอบด้วย 6 เสียง เห็นชอบ  
 4 เสียง รวมเป็น 10 เสียง แสดงว่าท่านประธานสภาออกเสียง
ด้วยประธานไม่เอาไว้ที่หลังหรอครับ เอาไว้เมื่อเสียงเท่ากัน เช่น 5 
ต่อ 5 ประธานต้องเป็นผู้ตัดสิน ถ้าอย่างนั้นเสียงเท่ากันต้องจับ
สลาก หรอครับ ปกติต้องรอให้สมาชิกสภาเขาออกเสียงกันก่อนแล้ว 
ประธานสภาถึงจะออกเสียงตัดสิน แต่นี่ประธานสภามาออกเสียง 
ตั้งแต่ท่ีแรกเลยหรอครับเนี่ย 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาก็มีสิทธิ์ออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล 
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - ประธานสภามีสิทธิ์แต่ต้องออกเสียงทีหลัง ถ้าเสียงเท่ากัน 5  
สมาชิกสภาเทศบาล               ต่อ 5 ละประธานด้วยสมมติหรือ 5 คน ถ้าสมมติใครไปอีกคน  

ฝั่งประธาน สท.พรรษพร ไม่อยู่เหลือ 5 คน ทางผม 5 คน เท่ากัน
แล้วใครจะตัดสินประธานสภาไปออกเสียงแล้ว               

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ประธานสภาก็เป็นสมาชิกสภาคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - ในขณะประชุมประธานสภาต้องเป็นกลางก่อน ถ้าอยากจะยกมือ 
สมาชิกสภาเทศบาล               ไม่เป็นกลางก็ลงมานั่งข้างล่างไม่ต้องเป็นประธานสภา   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ผมก็ยกมือมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - บางเรื่องผมก็ไม่ได้ทักท้วง บางเรื่องขอความเห็นชอบ เล็กๆน้อยๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล                ผมก็ไม่ติดใจหรอกแต่บางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ต้องขอการอนุมัติเป็น

เรื่องท่ีใหญ่ ถ้าเรื่องนี้เสียงเท่ากันจะทำยังไง 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เสียงเท่ากันประธานสภาก็มีสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - ใช้สิทธิ์ 2 เสียงเลยหรอครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล                

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ใช่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - ไม่ใช่นะ  
สมาชิกสภาเทศบาล                

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีระเบียบอยู่นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เพราะยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล    

             

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ใช่ครับ ยังไงก็ชนะอยู่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล 
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - คือต้องมาเสียง ประธานสภาต้องเป็นกลางไปก่อน  
สมาชิกสภาเทศบาล    เป็นประธานจะ ต้องเป็นกลางทั้ง 2 ฝ่ายไปก่อนอย่างเพ่ิงไปรีบ

ออกเสียงอะไรให้เท่ากันก่อน มาออกเสียงอย่างนี้มันก็น่าเคารพ
มากกว่า 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ผมก็ถือว่าผมเป็นสมาชิกสภาคนหนึ่ง ผมก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล                                       อันนี้ผมชอบผมอยากท่ีจะให้มีก่ีอนุมัติให้มีการสร้างผมชอบผมก็

ออกเสียง 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - คือต้องสงวนท่าทีไว้ก่อน ถ้าเสียงเท่ากันค่อยยกมือ แบบนี้ชี้ขาด  
สมาชิกสภาเทศบาล    แบบนี้ก็น่าจะเหมาะสมกว่าผมมองว่าอย่างนั้นนะครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญครับ เชิญนั่งลงครับ  
ประธานสภาเทศบาล                                        

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   5.9 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ตำบลป่าโมก เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิต   

 น้ำประปาบาบาลเทศบาลตำบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมกิจการ

ประปาเทศบาลตำบลป่าโมก เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ำประปาบาดาล เทศบาลตำบลป่าโมก 

ด้วยกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก มีระบบผลิต
น้ำประปาบาดาล ขนาดบ่อ  Ø 8 นิ้ว  จำนวน 1 บ่อ มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 30-40 ปี มีระบบกรองน้ำและถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งระบบกรองน้ำเลิกใช้มาเป็นเวลานานทำให้อุปกรณ์ภายใน
ชำรุดเสื่อมสภาพ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าโมก  จึงต้องขอปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ำประปาโดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้วเพ่ิม  
อีกจำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากบ่อเดิมมีอายุการใช้งานมานาน หาก
ชำรุดเสียหายจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้น้ำในฝั่ง
ตำบลบางปลากด จำนวน 934  หลังคาเรือน พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบกรองน้ำประปาเพ่ือกรองเชื้อโรคที่มากับน้ำและให้ประชาชน
ได้ใช้น้ำในการอุปโภคได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้กิจการประปา เทศบาลตำบลป่าโมกได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ 
และดำเนิ น การขออนุญ าต เจาะบ่ อบาดาลกับ สำนั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง และได้รับ
ใบอนุญาตเจาะบ่อตามรหัสบ่อหมายเลข 490266 – 0059 ความลึกบ่อ
ที่อนุญาตไม่เกิน  100 – 200 เมตร โดยงบประมาณท่ีต้องใช้ในการ
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ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  เป็นจำนวนเงิน 1,481,000 
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดแบบ
ก่อสร้างตามเอกสารแนบ  
ระเบียบกฎหมาย 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อ ๙๗  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม   
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว                  
๒. ยอดเงินสะสมของกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก   
ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๔๕๑,๘๙๘.๕๓ .- บาท  
(สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)    
ตามยอดรายงานของกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมกที่แนบมาพร้อมนี้  
 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือ
พิจารณาต่อไป             
               นายสุรพร   สรณารักษ์ 

                นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาจะใช้เงินสะสมของกิจการประปาผมก็ไม่
ติดใจอะไรแต่ติดใจตรงที่ว่าการใช้เงินสะสมของกิจการประปา 
มีเงินสะสมเหลือพอไหมในเม่ือใช้เงินผสมไปแล้ว จะเหลือเงินสะสม
พอไหม และใช้ระเบียบเดียวของเทศบาลไหมว่าต้องเหลือเงินให้ต่ำ
กว่า 5 ล้านบาท น่าจะระเบียบเดียวกันนะเพราะว่าในข้อกฎหมาย
ที่ท่านนายกอ่านไปคือระเบียบตัวเดียวกัน ใช้เงินสะสมแล้วจะ
เหลือเงินสะสมพอไหมก็ขอให้ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง ครับ 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล               ตามท่ีท่านพันตำรวจโท  รณกร  วงศ์ภู่มณี ได้สอบถามว่า 

เงินจะเหลือหรือไม่และใช้ระเบียบตัวเดียวกันหรือไม่ 
โครงการนี้ถ้าสภาอนุมัติแล้วเราต้องทำเรื่องไปขอยกเว้นระเบียบ
กับผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ 97 ตอนนี้ในเรื่องของการตีความ
ระหว่างงบประมาณ 2 ตัวนี้ อย่างที่เราเคยปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
เราก็เลยจะต้องขอยกเว้นระเบียบไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพราะเราต้องใช้เงินถึง  1,400,000.- บาท เราจึงต้องขออนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบในการที่จะนำเงินกิจกรรม
ประปามาใช้จ่ายเพราะเราดูแล้วว่าเงินกิจการประปาเรามีอยู่ 
ใช้ในตัวของเขาจะเหมือนเป็นการนำเงินของประปามาพัฒนา 
ในระบบประปา เรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

แสดงว่าเหลือไม่ถึง 5,000,000 บาท ถ้าหากเกิดกรณี 
ทีเ่ราไปขอผู้ว่าฯ แล้วผู้ว่าฯไม่อนุญาตละ ต้องพับไป งั้นที่ยกมือก็
ยกฟรีไปใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็คงอนุมัติให้ไม่ได้ 
เพราะเงินตามระเบียบเหลือไม่พอ 5,000,000 บาท  
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ตามท่ีข้อกฎหมายกำหนดไว้ผมคงให้ความไว้วางใจยกมือให้ผ่าน
ไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               ผมว่ามีความเข้าใจผิดหรือเปล่า เพราะเมื่อสักครู่นี้เรามีเงิน  
      5,000,000 บาท แล้วในส่วนของเงินสะสมเทศบาลแต่นี่เป็นเงิน  

สะสมของกิจการประปา เราไม่จำเป็นต้องกันครั้งละ  
5,000,000 บาท อันนี้เป็นเงินของกิจการประปา เราขอจ่าย 
ขาดเงินเพ่ือสร้างสำนักงานใช่ไหมเรามีส่วนนั้นแล้วสำรองจ่าย 
ในเรื่องของเงินเดือน 3 เดือนแล้ว สาธารณภัยแล้ว  
และ 5,000,000 บาท เรามแีล้ว ส่วนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับ  
5,000,000 บาท แล้ว แต่วา่ในระเบียบการใช้เงินกิจการประปา
เขายังไม่เปิดให้ เพียงแต่ว่าเมื่อผ่านสภาแล้ว ถึงจะขออนุมัติผู้ว่าฯ 
กรณีพิเศษไม่เกี่ยวกับเงิน 5,000,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

แสดงว่างบสะสมของเทศบาล กับงบของกิจการประปาคือตัว
เดียวกัน  

 

นายสุรพร  สรณารักษ์   - ขออนุญาตให้กองคลัง ช่วยชี้แจง ครับ 
นายกเทศมนตรี                                
 

นางจีรนันท์  วุ่นวงศ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉันนางนางจีรนันท์  วุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  

กิจการประปาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของเทศบาล 
ตำบลป่าโมก ระเบียบการเงินของปี 2566 บอกไว้ว่าเมื่อเทศบาลจะใช้
เงินสะสมของเทศบาลให้กันเงินสะสมไว้ให้เหลือ 5,000,000 บาท  
แยกไปอีกส่วนหนึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดก็ใช้ระเบียบเดียวกันคือ
ระเบียบการเงินของปี 2566 เช่นเดียวกัน เมื่อจะใช้เงินของกิจประปา 
กิจประปาก็ต้องมีเงินเหลือเพียงพอก็คือ 5,000,000 บาท  
จากการที่หารือไปที่ส่วนกลาง แต่การที่เราขอครั้งนี้ก็คือจะมีการผ่านสภา
ก่อน แล้วจึงจะไปขอท่านผู้ว่าฯยกเว้นระเบียบ ขอบคุณค่ะ 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ขออีกครั้งนะครับ  ยอดเงินสะสมของกิจการประปา จะต้องเหลือเงิน 
5,000,000 บาท เหมือนกันใช่ไหมครับ  

 

นางจีรนันท์  วุ่นวงศ์ - ใช่ค่ะต้องแยกจากกัน คือ เงินสะสมของเทศบาล 5,000,000 บาท  
ผู้อำนวยการกองคลัง   ของกิจการประปา 5,000,000 บาท ค่ะ  
    
พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - แยกจากกันคนละส่วนนะครับ ทีนี้กิจการประปาเหลือเงินสะสม  
สมาชิกสภาเทศบาล                         แค่  4 ,000 ,000 กว่าบาท  แล้ว เรามาอนุมัติ อีกล้ านกว่ า  

ก็ต้องเหลือไม่ถึง 5,000,000 บาท จึงจำเป็นจะต้องทำเรื่องไปถึง
ท่านผู้ว่าฯและอยู่ที่ว่าท่านผู้ว่าฯจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง ถ้าท่านผู้ว่าอนุมัติก็จะใช้เงินในกิจการนี้ได้แต่ถ้าท่านผู้ว่าไม่
อนุมัติโครงการนี้ก็เป็นอันต้องยกเลิกไป 

 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุพล  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล            ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อ ๙
7 และ ข้อ 98 กล่าวว่า ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรของ
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณของวันท้องถิ่นและงบประมาณด้านดังกล่าวไม่เพียงพอ
และไม่ต้องด้วยเงื่อนไขในการจ่ายตามข้อ 97 คืออย่างน้อยต้องมี 
5,000,000 บาท ในข้อ 98 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับเป็น
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีนี้
รัฐมนตรีมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯเป็นผู้พิจารณาในการขอ
ใช้เงินสะสมที่เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างที่กองคลังอธิบายแล้ว
กิจการประปาตอนนี้เรามีเงินสะสมอยู่ 4,000,000 บาท  
เราใช้ไป 1,400,000 บาทก็จะเหลือเงินสะสมอีกส่วนหนึ่ง
การเงินตัวนี้ต้องไปขอยกเว้นระเบียบตามข้อ 97 กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดถ้าผู้ว่าฯราชการจังหวัดอนุมัติมาให้ใช้ได้เราถึงจะดำเนินการ
ก่อสร้างได้หรือทำโครงการได้แต่ถ้าผู้ว่าฯไม่อนุมัติโครงการนี้ก็ต้อง
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ยกเลิกไปเรียนให้ทางท่านสมาชิกสภาได้แต่รับทราบเนื่องจากมี
ระเบียบข้อบังคับให้สามารถดำเนินการได้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาล 

ตำบลป่าโมก เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล  
เทศบาลตำบลป่าโมก 

 ขอความกรุณยกมือครับ  
      สมาชิกสภาอนุมัติ     6 ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   4   ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   -   ท่าน 

 ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก  
เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล  
เทศบาลตำบลป่าโมก 

  (อนุมัติ    6        เสียง) (ไม่อนุมัติ    4        เสียง) 
  (ไม่ออกเสียง  -    เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.10 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลป่าโมกเพื่อติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล์) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมกิจการ

ประปาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)     

ด้วยกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก มีโรงสูบน้ำระบบ 
Submersible Pump และ ระบบ Turbine Pump   ขนาดท่อสูบ 
Ø ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๕๑ เมตร ตั้งอยู่ที่หน้าวัดแจ้ง ตำบลบาง
ปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   มีกำลังการผลิตน้ำประปา 
๒o-๕o ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  ต้องใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นหอ
ถังเพ่ือบำบัดน้ำและทำการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล
ตำบลป่าโมกฝั่งตำบลบางปลากด จำนวน ๙๓๔ หลังคาเรือน ชำระ
ค่ากระแสไฟฟ้าให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าโมก 
โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนจ่ายค่าผลิตกระแสไฟฟ้าเดือนละ ๕o,ooo–
๖o,ooo บาท นั้น 
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ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าโมก จึงมีนโยบายลดค่า
กระแสไฟฟ้าเพ่ือจะได้นำรายได้บางส่วนที่ได้จากการลดค่า
กระแสไฟฟ้ามาพัฒนา ดูแลซ่อมแซมในระบบด้านอ่ืนๆของกิจการ
ประปาและได้ให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
( โซล่าเซลล์ )  กำลังการผลิตขนาด  ๑๕  กิโลวัตต์ โดยติดตั้งบน
หลังคาศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน ๒๖ 
แผง ราคาการติดตั้งนั้นเป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,000 บาท  
( สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
ระเบียบกฎหมาย 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อ ๙๗  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย

กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป    

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม   
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว   
๒. ยอดเงินสะสมของกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก    
ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามรางงานงบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๔๕๑,๘๙๘.๕๓  บาท    
ตามยอดรายงานของกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมกที่ 
แนบมาพร้อมนี้  
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 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือ
พิจารณาต่อไป                               
                   นายสุรพร   สรณารักษ์ 

                                นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  
 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

หัวข้อนี้ก็คงเหมือนหัวข้อที่ผ่านมา ถ้าถามไปก็คงได้คำตอบ
เหมือนเดิม ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอมติ ผมก็คงเหมือนเดิมขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร ์ครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1  

ขออนุญาตนำเรียนคำถามครับ เมื่อใช้โซล่าเซลล์แล้วค่าใช้จ่ายไฟ
จะลดลงไป ผมอยากถามว่าจะไปเพ่ิมภาระให้ประชาชนในการเก็บ
เงินค่าน้ำอีก ดูแล้วไม่สมเหตุสมผล น่าจะลดภาระให้ประชาชน
ไม่ใช่ว่าลดค่าไฟลงไปแล้วเอาภาระไปให้ประชาชนก็ตรงกันข้าม 
ขอให้ชี้แจงด้วยนะครับผม 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               การที่เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นเป็นการประหยัดไฟฟ้า 

ส่วนหนึ่งแต่เราไม่ทราบเลยว่ารัฐบาลกลางจะประคองค่าไฟฟ้า 
ได้กี่เดือนค่า FT ก็ผันผวนตอนนี้รัฐบาลได้กำชับเลิกกระแสไฟฟ้า
ไม่ให้ข้ึนค่ากระแสไฟฟ้าค่า FT ค่าอะไรอยู่แต่วันใดถ้าเกิดเราไม่
เตรียมการล่วงหน้าไว้ถ้ารัฐบาลกลางเงินหมดไม่อุดหนุนค่าไฟฟ้า
ขึ้นมา กิจการประปาเทศบาลแทบจะทุกแห่งไม่ได้สร้างเพ่ือหวังผล
กำไรสร้างเพ่ือหวังให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนให้ใช้น้ำที่ราคา
ถูกท่านสังเกตได้ว่าค่าน้ำประปาของเทศบาลกับค่าน้ำประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคราคาต่างกันหลายเท่าตัวเทศบาล
ดำเนินการทุกอย่างจะขึ้นค่าน้ำประชาชนก็ไปขอความเห็นชอบ
จากประชาชน ประชาชนต่อรองเราเห็นว่าเราพออยู่ได้เราไม่
ขาดทุนมาก ขาดทุนก็ขาดทุนแต่ขาดทุนเพ่ือประชาชนแต่ถ้าไม่
เตรียมการเอาไว้ถามว่าถ้าค่าไฟฟ้าขยับขึ้นมา มีอยู่เดือนหนึ่ง 



60 
 

ค่าไฟฟ้ากระโดดขึ้นไปเกือบ 70,000 บาท ทุกบ้านโดนหมด 
เราก็ต้องป้องกันเตรียมการเอาไว้เผื่อได้ใช้น้ำที่ถูกกว่าของการ
ประปาส่วนภูมิภาคขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

 
   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาล
ตำบลป่าโมกเพ่ือติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)    

 ขอความกรุณยกมือครับ  
      สมาชิกสภาอนุมัติ   6  ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   4  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง      - ท่าน 

 ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก
เพื่ อติดตั้ งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์   
(โซล่าเซลล์)    

  (อนุมัติ     6       เสียง) (ไม่อนุมัติ     4       เสียง) 
  (ไม่ออกเสียง   -  เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  5.11 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่าโมก 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์  
 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตตัดแบบเกียร์อัตโนมัติออก  

กระผมขอแถลงญัญติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่า
โมกเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลป่าโมก มีความประสงค์ขอ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110  ซีซี  แบบ เกียร์ อัต โนมัติ  จำนวน  2  คัน  ราคาคันละ 
52,800.-บาท เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง โดย กองคลังได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล
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ตำบลป่ าโมก เพ่ือจัดซื้ อครุภัณฑ์ ในครั้ งนี้  เป็นจำนวนเงิน 
105,600.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจของ
เทศบาล รวมถึงการบริการประชาชน เทศบาลตำบลป่าโมก  จึงขอ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน  

 
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66  หมวด 8 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา  
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือ
พิจารณาต่อไป                               
                   นายสุรพร   สรณารักษ์ 

                                 นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  

นายสุรพร  สรณารักษ์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เป็นความเข้าใจผิดของผมเอง 
นายกเทศมนตรี  รถที่ขอซื้อนั้นตามระเบียบเขียนว่า ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์  
 อัตโนมัติ ขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็น แบบเกียร์อัตโนมัติ ครับ 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ให้มีคำว่า แบบเกียร์อัตโนมัติ คงเดิม ไม่ต้องตัดออกนะครับ  
 ประธานสภาเทศบาล   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่าโมก
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์  
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 

 ขอความกรุณยกมือครับ  
      สมาชิกสภาอนุมัติ   10  ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่ออกเสียง    -  ท่าน 

 ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่าโมกเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ 

  (อนุมัติ      10      เสียง) (ไม่อนุมัติ      -      เสียง) 
  (ไม่ออกเสียง  -   เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง อ่ืนๆ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร ์สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์     - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1  

ขออนุญาตถามเรื่องเงินสะสม หลายสะสมเหลือเกินจนผมไม่รู้จะ
พิจารณาไงแล้วเพราะรู้สึกว่าท่านใช้เก่งเ งินสะสมของเทศบาล 
เงินสะสมโรงเรียน เงินสะสมประปา นำมาใช้จะหมดแล้ว 
แล้วแต่ท่าน ใจรู้กันอยู่ด้วยใจ สนามฟุตบอลก็เงินสะสมโรงเรียน
เทศบาลวันแสนสุข ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับหลวงพ่อและได้ถามว่า
เทศบาลได้มาปรึกษาหลวงพ่อบ้างไหม หลวงพ่อบอกว่าไม่เห็นมา
เลยมีแต่ครูมา เมื่อเช้าผมเข้าไปดูนสนามฟุตบอล ไม่รู้ทำยังไงหญ้า
ตายเป็นหย่อมๆ ดินก็แตกระแหง ป้ายก็ไม่มีบอก โครงการวันที่
เท่าไหร่ ส่งงานเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ แล้วตัวเลขก็ไม่ตรง 
ทีป่้ายราคา 495,206 บาท แต่โครงการราคา  
495,226.54 สตางค์ ผมอยากจะให้ผู้บริหารที่แจ้งว่าใคร
ผู้รับเหมาหญ้าตายจะหมดแล้ว และเป็นแอ่ง ถ้าเด็กไปวิ่งนะผมว่า
เท้าแพลงขอรบกวนตามงาน แล้วรางน้ำก็ยังทุเรศมาก ไปดูครับ 
ผมถ่ายรูปมาให้ถ้าอยากดูรูป มาดูรูปได้มันใช้ไม่ได้เลยขอนำเรียน
ชี้แจงให้สภาเข้าใจด้วยครับผม 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ในวาระอ่ืนๆนี้ผมมีข้อเสนอ 2-3 เรื่องครับ เรื่องแรกพอดีผมได้ไป
ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ท่านผอ.ก็หารือในที่
ประชุมเกี่ยวกับมติครม.ที่แจ้งออกมาว่าห้ามครูอยู่เวรยามที่
โรงเรียนแต่วันนั้นก็ไม่ได้อะไรกันมากเพราะว่ามันเป็นงานศิษย์เก่า
ผมเลยอยากจะสอบถามทางเทศบาลในฐานะที่เป็นต้นกำกับของ 
6 ท. ในสังกัดของเทศบาลเมื่อครม.มีมตไิมใ่ห้ครูอยู่เวรแล้ว 
ทางเทศบาลได้หาวิธีแก้ไขไหม ครม.เขาสั่งมาแต่เขาไม่ได้สั่งวิธีการ
แก้ไขว่าไม่ให้ครูอยู่แล้วให้ใครไปอยู่ในเมื่อทรัพย์สินของโรงเรียน 
ยังมีอยู่ทีนี้สิ่งอ่ืนใดเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนท างเทศบาลได้
ปรึกษาหารือได้เรียนเชิญท่านผู้กำกับ สภ.ป่าโมก ฝ่ายตำรวจ 
ฝ่ายปกครองคือทางนายอำเภอมาหารือกับผอ.โรงเรียนต่างๆบ้าง
หรือเปล่าว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรแต่ขั้นแรกเราต้อง
ช่วยเหลือตัวเองก่อนสิ่งที่จะช่วยก็มองไปแรกๆคือกล้องวงจรปิด
บางโรงเรียนมี บางโรงเรียนยังไม่มี บางครั้งมีอาจจะไม่ครบจุดเสี่ยง 
จุดล่อแหลม อาจจะติดไม่ทั่ว คงต้องแนะนำให้ทางโรงเรียนไปเพิ่ม
กล้องวงจรปิด ทรัพย์สินของโรงเรียนเท่าดูแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์สำคัญอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ 
เราจะให้เขาซื้อนำเงินสะสมไม่ทราบว่าหมดหรือยังของโรงเรียน ได้
ข่าวว่า โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 ท.  
นำเงินออกมาใช้กันเยอะแล้ว ให้เขาซื้อกล้องวงจรปิดหรืออะไร
แนะนำไปอันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนติดจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมแล้วก็
หารือทางตำรวจว่าจะให้ตำรวจไปตรวจไปเฝ้า เขาคงจัดกำลังไป
เฝ้าให้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีกำลังมากมายเพียงขนาดนั้นแต่ว่า
อาจจะขอให้เขาอาศัยตรวจไปตรวจในเวลากลางคืนซึ่งไม่มีครู
นักเรียนอยู่โรงเรียน ในเวลาวันหยุดราชการอะไรประมาณนี้
แล้วแต่ที่จะหารือกันขอฝากทางนายกไว้ กล้องวงจรปิดก็ไม่แพง 
แล้วเดี๋ยวนี้ ใช้ WiFi แล้วสามารถใช้ครูเข้าเวรที่บ้านโรงเรียนไม่ต้อง
มาโรงเรียนจูนกล้องวงจรปิดเข้ามือถือเปิดกล้องไว้ในห้องที่เก็บ
ครุภัณฑท์ี่มีค่าต่างๆ คอยให้ครูไปดูว่าคอมพิวเตอร์ยังอยู่ดีไหม
โรงเรียนทีห่น้าเป็นห่วงที่สุดใน 6 ท. ผมเป็นห่วง ท.2 เพราะติดกับ 
สยามอินดิก้า เท่าท่ีได้ยินชื่อเสียงว่าขโมยทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว 
ของที่หยิบฉวยได้ไม่ได้ยึดติดจนเดี๋ยวนี้ไปขโมยเหล็กโครงสร้างแล้ว
นำไฟไปตัดเอาเหล็กทำกันถึงขนาดนั้นแล้ว ขโมยกันตลอด 
กลัวจะเอาที่สยามอินดิก้าไม่ได้หมด ไม่มีทรัพย์สินให้ขโมยแล้ว 
จะมาโรงเรียนอีกจะรามมาโรงเรียนห่วงมากที่สุดคือโรงเรียน 
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วัดพินิจธรรมสาร ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายก
ช่วยเรียกผอ.รร. เรียนเชิญท่านผู้กำกับหรือรองผู้กำกับป้องกัน
ปราบปราม ทางอำเภอก็ฝ่ายปกครอง อส. มาหาวิธีการที่จะช่วย
ป้องกันเพ่ือเป็นการช่วยทางโรงเรียนจะซื้อกล้องหรืออะไรอันนี้
เรื่องแรกที่จะฝากท่านประธานไปถึงทางฝ่ายผู้บริหาร 
เรื่องท่ี 2 คือจะขอฝากข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกองช่างก็
ตามจะมีหน้าที่เก่ียวกับเรื่องตรวจสอบเรื่องช่างเรื่องอะไรต่างๆและ
ข้าราชการที่รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ
จัดจ้างต่างๆของทางเทศบาล ซึ่งรู้ๆกันอยู่ฝ่ายบริหารชุดนี้โครงการ
มากมายเหลือเกินจนทำไม่ทันปี 2566 ได้ผ่านสภานี้ไปหลาย
โครงการแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำอย่างเช่นข้างหน้าบ้านแล้วนี่
ขยายคลองซึ่งตอนจะทำมีผู้เดือดร้อนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเลย 
ว่าเดือดร้อน ผ่านสภาไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่งบประมาณปี 
2566 ก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือขยายถนน อยากจะฝากให้ท่านช่วย
เร่งรัดทำให้เสร็จๆไปโครงการที่ผ่านไปแล้วก็เร่งรัดทำให้เรียบร้อย
เพราะงบประมาณโครงการก็ผ่านไปแล้วโครงการคันกั้นน้ำฝั่งทิศ
ตะวันตกจากใต้สะพานไปถึงปากคลองบางปลากด อันนี้ทำแล้วแต่
ฝั่งวัดแจ้งที่จะเสริมเขื่อนยังไม่ได้ลงมือทำแล้วก็รั้วเทศบาล ซึ่งเรา
จะสร้างเทศบาลแล้วรั้วขออนุมัติงบประมาณผ่านสภาอันนี้ไปแล้ว
รั้วเทศบาลใหม่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำก็ขอให้ท่านได้ทำในสิ่งที่อนุมัติไป
แล้วให้ได้แล้วก็จะมาเริ่มโครงการใหม่ๆ ท่านยังมีไฟอยู่ก่อนที่จะ
หมดวาระของการเป็นสมาชิกของสภานี้ด้วยก็ขอฝากทีนี้ที่จะฝาก
กับข้าราชการประจำที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการก่อสร้างต่างๆท่านคงจำเรื่อง Hot ของครูชัยยศที่
จังหวัดเชียงใหม่ได้ไหมครับที่เป็นเรื่องดราม่าว่าคุณชัยยศนำงบ
อาหารชั้นประถมไปเลี้ยงอาหารมัธยมโดน ปปช.ชี้มูลให้ออกจาก
ราชการ แต ่ปปช.ชี้มูลไม่ใช่เรื่องเอาอาหารของเด็กไปเลี้ยงมัธยม
เป็นการไปเซ็นตรวจรับอาหารผิดระเบียบ ปปช.จึงได้มีคำสั่งให้ออก
จากราชการครูชัยยศ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆ
ตัวอย่างจะเห็นได้อย่างลูกเขยของรัฐมนตรีคนดังจังหวัดอุทัยธานีก็
ถูกจับไปเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาแล้วอีกหลายอบต. คลองหลวงก็
โดน อีกหลาย อบต.ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้มีหลายอบต.มากโดนจับ
คาโต๊ะทำงานเลยเพราะว่าไปเอาซองน้ำตาล ซองน้ำตาลอันตราย
มาก อย่าไปรับสุ่มสี่สุ่มห้า ถ้าท่านไปรับมา ถือเข้ามาทีโ่ต๊ะทำงาน
ตำรวจตามท่านมาทันทีขอฝากท่านมีอนาคตท่านสร้างอนาคต
มาแล้ว 10 ปี 20 ปีจะต้องมาเสียกับการไปเป็นกรรมการตรวจรับ
คณะหนึ่งแล้วก็ไปมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเขาถ้าเราตรวจแล้วไม่ถูกต้อง
รายงานผู้บังคับใช้ทราบเลยว่าอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้มันไม่ต้องอันนี้หนู
เซ็นรับให้ไม่ได้นะเพราะดูแล้วไม่ถูกไม่ต้องเขาจะเอาอะไรมาให้ก็
อย่าไปรับไม่คุ้มกันกับอนาคตเราลูกเรา สามีเราหรือภรรยาเรา 
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อยู่ทางบ้านยังรอเราอยู่ เราต้อเอางอนาคตมาเสียกับบางครั้ง
ผู้รับเหมาเขาจะเอางานให้ผ่านก็ให้เราเซ็นรับเซ็นรับมีซองมาให้
หรืออะไรมาให้ขอฝากทุกท่านขอให้เป็นความหวังของหมู่บ้าน 
ช่วยคณะผู้บริหารทำงานเมื่อผู้บริหารเขาจัดการผันเงินหาเงินมา
ก่อสร้างโครงการนู้นโครงการนี้ จนก่อสร้างที่เรารับกันไม่ทัน 
สร้างกันไม่ทันแล้วผู้รับเหมารับเหมาก็ไม่ทันผมไปเปิดดูในเว็บไซต์
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเว็บดู
ของเทศบาลเรายังไม่ค่อยอัปเดต มีหลายบริษัทก็มีเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างกับเอกชนต่างๆนานาแต่ปี 2566 ยังไม่อัปเดส 
ของเรามีเฉพาะเจาะจงมากมายหลายๆโครงการเลยจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท นี้เฉพาะเจาะจงแต่
ถ้าเกินไปแล้วจะต้องเป็นไปอย่างที่ทำนายกต้องเคาะกันต่อสู้กัน
สนุกไปเลยคราวนี้ อยากให้เป็นอย่างนี้ให้งบเกิน 500,000 บาท
จะได้ประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มันฮ้ัวกันลำบากเพราะ
ต้องประกาศให้ทุกคนมาประมูลงานจากเทศบาล ท่านนายกพูด
มาแล้วว่าอันนี้คงฮอตแน่ เดือดแน่ จัดทำกันดุเดือดแน่อันนี้ก็ขอ
อย่าให้เป็นอย่างนั้น ฝากไว้ 2 เรื่องฝากข้าราชการประจำไว้ 
ฝ่ายช่างท่านมีความรู้ความสามารถเรื่องช่างก็ขอให้ตรวจสอบ
โครงการต่างๆที่ เกดิขึ้นและจะต้องดูให้ไปตามระยะเวลา กรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดตามแบบที่กำหนดฝ่ายตรวจรับงานก็ขอมี
ประธานมีกรรมการ 2 ท่านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นขอฝากให้ท่าน
ช่วยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านช่วยทางฝ่ายผู้บริหารกลั่นกรองอีก
ชั้นหนึ่งอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็รายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือจะได้
ช่วยกันคือภาษีของพวกเราทุกคนครับขอบพระคุณฝากไว้ 2 เรื่อง 
ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               กราบเรียนว่าเงินโรงเรียน ใช้โดยคณะกรรมการการศึกษาของ 

โรงเรียนเทศบาลเป็นผู้ได้รับคำร้องขอมาจากโรงเรียนให้ช่วยเขียน
แบบให้ช่วยออกแบบให้ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเงินโรงเรียนทาง
เทศบาลไม่รู้เรื่องเลยเพราะผู้จ้างคือโรงเรียนเท่านั้นเอง
คณะกรรมการตรวจการจ้างโรงเรียนร้องขอมาเราก็ตั้งให้ 
ครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนั้น เรียนให้ทราบตามนี้ครับ 
ส่วนกล้องวงจรปิดจริงๆราคาถูกตัวหนึ่งซื้อ WiFi ด้วยไม่เกิน 
2,000 กว่าบาทแต่มีประเด็นผมขอให้สำนักปลัดช่วย 
ชี้แจงด้วยครับ 
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นางลภัสลดา  จงแพทย์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัด   ดิฉันนางลภัสลดา  จงแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

สำหรับกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัดเทศบาลที่ตั้งไว เราจะอ้างอิง 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

นายสุรพร  สรณารักษ์   - ช่วยอธิบายให้รายละเอียดมากกว่านี้ครับ ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ 
นายกเทศมนตรี                               มีตู้อะไรอย่างอ่ืนอีกมาก ถึงจะจัดซื้อได้ แต่ที่พวกเราเป็นห่วง 

อาจจะมองว่าในโซเซียลมีขายราคาแค่ 200 กว่าบาทนั้น คือจริงๆ
แล้วซื้อไม่ได้เพราะราคาไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์ เมื่อสองวันมี
คำพูดออกมาว่าเทศบาลซื้อครั้งละ 300,000 บาท บ้านฉันติดแค่ 
1,300 บาท แต่เราซื้อไม่ได้ อยากจะซื้อให้พอเราซื้อแล้วเรา
สามารถนำโทรศัพท์ไปดึง wifi ออกมาดูได้ แต่ทำไม่ได้ เรื่อง
รายละเอียดต่างนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่ กอง
คลัง ฝ่ายพัสดุจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ฉะนั้นการจัดซื้อเรื่องระบบ
กล้องวงจรปิด อยากจะได้เงิน 300,000 บาท ขอแค่ครึ่งเดียวติด
ได้รอบเขตเทศบาลเลยถ้าซื้อได้แต่ไม่สามารถทำได้ อธิบายเพ่ิม
แม้แต่ตำรวจขอซื้อเราจัดให้จะขอนำเครื่องไปไว้ที่สถานีตำรวจเรา
ยังไม่สามารถให้ได้เลย เมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดข้ึนตำรวจ
ต้องมาขอดูกล้องที่เทศบาลเลย ส่วนในเรื่องของเวรยามที่
คณะรัฐมนตรีประกาศให้ครูไม่ต้องอยู่เวรยามขอให้ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว  
ขอบคุณครับ 

นายอิทธิพล  ศรีชัย   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผมนายอิทธิพล  ศรีชัย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในส่วนของ

การอยู่เวรยามตอนนี้ทั้ง 6 โรงเรียนผมได้ประชุมแจ้งแล้วทุก
โรงเรียนยกเลิกการอยู่เวร แต่คุยกันในโรงเรียนคือทุกโรงเรียนก็ยัง
เป็นห่วงในเรื่องของทรัพย์สินทางราชการ ตรงนี้มีการเวียนกันไปดู
โรงเรียนช่วงวันหยุด แตไ่ม่ได้มาอยู่เวรประจำ ขับรถผลัดเปลี่ยนกัน
มาดู ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดบางโรงเรียนมี บางจุดก็ยังไม่
ครอบคลุม บางโรงเรียนกำลังจะจัดหา ซึ่งตรงนี้ทางกองก็ไม่นิ่ง
นอนใจ ประชุมกันอยู่แทบจะทุกสัปดาห์ในเรื่องของความปลอดภัย
เราจะได้ประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรป่าโมกเพ่ือจะขอความ
อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยตรวจความเรียบร้อยใน
ช่วงเวลากลางคืนกับวันหยุดราชการ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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นายสุรพร  สรณารักษ์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                               เรื่องของเขื่อนวัดแสนสุขตั้งแต่จ่ายขาดเงินสะสมเราได้มีการเปิด
     ประมูลไปแล้ว 3 ครั้ง ในระบบ e-bidding ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจ 

เลยมีผู้มายื่นเอกสารเหมือนกันแต่เอกสารไม่ครบและบริษัทที่มา
ยื่นอยู่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าจำไม่ผิด คิดว่าน่าจะมายื่น
สนุกๆ เราเปิดมา 3 ครั้ง และต้องเรียนว่าที่ล้าช้าเพราะพอเปิด
ระบบ e-bidding  แล้วไม่มีผู้ที่เข้ามาประมูลระยะเวลาเลยกำหนด 
30 วัน  เราต้องไปทำประชาพิจารณ์ก่อนว่าสิ่งที่เราได้ประกาศไป
นั้นมีใครทักท้วงเราไหม เมื่อทำประชาพิจารณ์เสร็จมีกำหนด
ระยะเวลาในการเปิดซองก่ีวันพอถึงกำหนดไม่มีผู้มายื่นแบบ พอเรา
ทำครั้งที่ 2 เราไม่สามารถท่ีจะนำเรื่องเก่าลงไปใหม่ได้ต้องนำกลับ
มาทบทวนราคา ว่าราคา ณ ปัจจุบันราคาของขึ้นหรือลง 
ถ้าราคาของขึ้นเราก็ขยับไม่ได้เพราะเงินเรามีเท่านี้ ถ้าราคาของลง
เราก็ต้องปรับราคาลดลง เหมือนต้องไปทำประชาพิจารณ์ในระบบ 
เปิดประมูลครบเวลาไม่มีทำถึง 3 ครั้งเฉพาะในการทำทบทวน
ราคาหมดเวลาไปแล้วประมาณ 8 เดือน เพราะครั้งละประมาณ  
1-2 เดือน ซึ่งตอนนี้เรากำลังหาผู้รับเหมาอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะทัน
ในเวลา 1 ปีหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะเราทำสุดความสามารถแล้ว 
ส่วนเรื่องรั้วเทศบาลเราทำไปบางส่วนเราไม่ได้ทำทั้งหมดเพราะใน
ปีงบประมาณ 2567 เงินเราจำกัด แต่การจะสร้างรั้วเทศบาลของ
ราชการต้องตรวจสอบหลักหมุดให้ดีก่อนถ้าเราไม่ตรวจสอบหลัก
หมุดทำไปในพ้ืนที่คนอ่ืนทีนี้ก็ต้องชดใช้เขาต้องทุบทิ้งทำใหม่ถ้าเกิด
เราทำห่างแนวของเราขึ้นมาก็จะหาว่าเราไปเอ้ือประโยชน์ให้ที่
ข้างเคียงเพราะฉะนั้นต้องออกรังวัดใหม่หมดซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
ของรอรับเอกสารรังวัดเสร็จหมดแล้วรอกรมที่ดินมาเขียนแผนที่ให้
เราจบแล้วเราก็จะเริ่มดำเนินการต่อ  ส่วนเรื่องถนนปิ่นบำรุงตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนเสร็จจากชลประทานเรียนย้อนกลับไปนิดนึงคลอง
บางปลากดเป็นคลองธรรมชาติไม่ได้คลองขุดขึ้นมา คลองที่เป็น
ธรรมชาติเสร็จจะมีผู้รับผิดชอบประมาณ 4-5 หน่วยงาน  
กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน มาขอใช้ลำน้ำเพื่อการเกษตร  
กรมป่าไม ้ทำไมไปเข้าป่าไม้เพราะโดยระเบียบจะเข้าป่าไม้เพราะ
เป็นที่ของกรมธนารักษ์ 3 - 4 หน่วยงาน แต่ตอนนี้เราดำเนินการ
ไปถึงขั้นตอนที่ว่ากรมชลประทานตอบหนังสือมาแล้วว่าไม่ใช่พ้ืนที่
ของเขา เป็นไหล่ทางเป็นคันทางจบประเด็นไปแล้วของ 
กรมชลประทาน เราต้องไปที่ดินไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นถนน 
หรือรุกล้ำไปในคลอง กรมที่ดินมาออกแบบสำรวจให้เราครั้ง
สุดท้าย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านทราบไหมว่า 
ท่านเจ้าที่ดินเมตตาเรามากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  
แผนที่เสร็จหมด ตอนนี้เรากำลังติดต่อไป 
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ที่กรมเจ้าท่า เบ็ดเสร็จการออกแบบถนนเมื่อเช้าพอดีดูช่อง 7  
ที่มีรางระบายน้ำแล้วมีเสาไฟปักกันในรางระบายน้ำถ้าท่านดูข่าว
ตอนเช้าท่านจะเห็นผมมานึกถึงปัญหาว่าเราวางท่อระบายน้ำไป  
โดนแนวเสาเราก็ต้องดีดทางระบายน้ำออกไปท่านลองคิดดูว่ามา 
วิ่งบนถนนแล้วมีฝาท่อระบายน้ำตลอดเส้นผมก็เลยมาปรึกษาหารือ
กับกองช่างเราว่า นำออกได้ไหมท่อระบายน้ำถ้าเรานำออกเงินเรา
จะลดไปเท่าไหร่เงินเราก็จะลดไปประมาณ 7-8 แสนแต่โดย
ระเบียบการขอจ่ายขาดเงินสะสมถ้าเปลี่ยนแบบเมื่อไหร่เปลี่ยน
รายละเอียดต้องนำเข้าสภาใหม่หมดเหมือนกับทีเ่ราทำกันวันนี้
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องนำข้อสภาใหม่อีกรอบนึงเพราะเราต้องการ
ประหยัดเงิน 700,000 กว่าบาทเกือบ 800,000 บาท 
แต่ถ้าจะให้ฝังไปเลยก็ได้ก็จะเอาเงินทิ้งลงไป เสียดายเงินเลยมา
เสียเวลานำเข้าประชุมสภาใหม่ดีกว่าถนนปิ่นบำรุง 
อยู่ในขั้นตอนของรอกรมเจ้าท่าครับ เรียนให้เท่าตามนี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล              เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แล้วการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  
 ได้ดำเนินการมาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและ 
ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  
แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา  15.25 น. 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร) 
                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นางสาววรายุภัสร์  วงสิท) 
                               หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 
 

   (ลงชื่อ).................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                                       (นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์) 
                                เลขานุการสภาเทศบาล 
ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่   29  กุมภาพันธ์  2567          

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
                                 ประธานสภาเทศบาล 


